


สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี 2565 

ครั้งที่  1/ 2565 
วันที ่  4  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2565    

เวลา........09.00-16.30...........น 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 
        ผู้เข้าประชุม 
 

 
ที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์        เหมือนหมาย ประธานสภา สมศักดิ์     เหมือนหมาย  
2 นายระพีพรรณ   สุทธิอาจ รองประธานสภา ระพีพรรณ  สุทธิอาจ  
3 นางอาภรณ์       สว่างศรี เลขานุการสภา อาภรณ์     สว่างศรี  
4 นายศรีสวาท      หัศกรรจ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ศรีสวาท    หัศกรรจ์  
5 นายสมศักดิ์       สัตถาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สมศักดิ์     สัตถาผล  
6 นายชูเกียรติ      พาเสน่ห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ชูเกียรติ     พาเสน่ห์  
7 นายทองมี         ภาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ทองมี        ภาวงศ์  
8 นางสาวอรัญญา  บุญรักษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 อรัญญา     บุญรักษา  
9 นายสวัน           เมืองแทน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สวัน          เมืองแทน  
10 นายบันทม        เหระวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 บันทม       เหระวัน  
11 นายบัญชา        พิมเภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 บัญชา       พิมเภา  
12 นายเหรียญชัย   ธรรมจักร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เหรียญชัย   ธรรมจักร  
13 นางฉวีวรรณ     บุญจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ฉวีวรรณ     บุญจันทร์  
14 นายประวิทย์     สัตถาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 ประวิทย์     สัตถาผล  
15 นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ  
16 นายถวิล          ราชคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 ถวิล          ราชคำ  
17 นายสมานมิตร   ศรีระวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19 สมานมิตร   ศรีระวรรณ  
18 นายวันชัย        พจนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 วันชัย        พจนา  

 
ผู้ไม่มาประชุม.............-...............คน                                      
หมายเหตุ  ลากิจ................-..................คน    ลาปว่ย..............-..................คน 
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        ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

ที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
1 นายยงค์ชาย     ภูอ่าง นายก อบต.วาริชภูมิ ยงค์ชาย    ภูอ่าง  
2 นายปัญญา      มาดี รองนายก อบต.วาริชภูมิ ปัญญา     มาดี  
3 นายศรทอง      โพธิ์ชัย รองนายก อบต.วาริชภูมิ ศรทอง     โพธิ์ชัย  
4 นางรุ่งทอง       เจริญชัย เลขานุการนายก  รุ่งทอง      เจริญชัย  
5 นายวิมล         รักษาแสง หัวหน้าสำนักปลัด วิมล         รักษาแสง  
6 นายบัณฑิต      พรมสุ่ย ผู้อำนวยการกองช่าง บัณฑิต      พรมสุ่ย  
7 นางจุฑามาส    อาจทุมมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ จุฑามาส    อาจทุมมา  
8 นางอติภา       จินากูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา อติภา        จินากูล  
9 นางจารุพร      พรหมวิชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จารุพร       พรหมวิชัย  
10 นางนัยนา       สัพโส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นัยนา         สัพโส  
11 นายวิทยา       ศรีสำราญ นายช่างโยธาชำนาญงาน วิทยา         ศรีสำราญ  
12 นางอุไรภรณ์    มาลาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. อุไรภรณ์      มาลาทอง  
13 นางสาววัชรีพร อินทรพาณิชย์ นักวิชาการเกษตร ชก. วัชรีพร  อินทรพาณิชย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 1 / 2565 

วันที่  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

************************************ 
 
เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  - กล่าวเปิดการประชุม  และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 
 (ประธานสภา อบต.)      
ระเบียบวาระท่ี 1                  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  - ก่อนอื่นขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุก
(ประธานสภา อบต.)    ท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 
            ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในการประชุมสภาครั้งแรก 
     สมัยสามัญประจำปี 2565 ได้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ตาม 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
     แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 มีมติให้กำหนดการประชุมสภาสมัย 
     สามัญ 4 สมัย คือระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือน กุมภาพันธ์, เมษายน, สิงหาคม 
 และธันวาคม และกำหนดการประชุมของปีถัดไป (พ.ศ.2566) คือระหว่างวันที่1-15

กุมภาพันธ์ 2566 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.
2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 23 จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงได้มีหนังสือถึงท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้  ก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ และขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมงานรัฐพิธีที่อำเภอวาริชภูมิ ในครั้ง
ต่อๆไปก็เรียนเชิญทุกท่านเพราะเป็นงานเป็นเกียรติ งานของในหลวงเราต้องให้
เกียรติและถือปฏิบัติ รวมถึงงานทุกงานอยากให้สมาชิกเข้าร่วมทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
คนเดิมท่ีเข้าร่วม อยากให้สมาชิกทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย สมาชิกเรามี 17 คน 



อยากขอความร่วมมือให้เกียรติในงานแต่ละอย่างก็ฝากสมาชิกด้วย ในเบื้องต้นมี
เรื่องแจ้งเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับ ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายยงค์ชาย ภูอ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
(นายก อบต.) ประชุมทุกท่าน ในส่วนของทางผู้บริหารก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนอ่ืน

ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯที่แจ้งให้สมาชิกสภาฯเข้าร่วมงาน ผมเข้าใจถึง
ภาระหน้าที่ของทุกท่านแต่ก็อยากเรียนเชิญให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยเฉพาะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพราะหน้าที่เราไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านของเรา
บางทีหมู่บ้านอ่ืนที่เป็นงานส่วนรวมก็อยากให้ทุกท่านเข้าร่วม แต่ขอชื่นชมทุกท่านที่
รวมกลุ่มกันได้ และในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้ก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมนะครับ สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องเร่งด่วนก็แจ้งผ่านประธานสภาฯมาได้
นะครับ ในส่วนของกิจกรรมอ่ืนๆ ก็ขอขอบคุณความร่วมมือภาคสังคม และขอ
แสดงความเสียใจกับพ่ีน้องในพ้ืนที่ของเรา ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตกว่า
10 ราย กองทุนขยะ/ธนาคารขยะ ก็ค่อนข้างลดลงทุกวัน  ก็ฝากประชาสัมพันธ์
เรื่องธนาคารขยะของเราด้วยนะครับ เพราะเรามีส่วนที่สร้างและมีส่วนที่จะผลักดัน
และส่งเสริมต่อไป ในส่วนของบริหารมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ขอบคุณท่านนายกครับ ต่อไปเป็นการแนะนำเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่/โอนย้าย 
(ประธานสภาฯ) และได้รับการเลื่อนระดับ เชิญท่านปลัด อบต.วาริชภูมิครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/คณะผู้บริหาร 
(ปลัด อบต. ) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขออนุญาต

แนะนำบุคลากร อบต.วาริชภูมิที่ได้ย้ายมา/บรรจุใหม่/สายงานบริหารที่ได้เลื่อน
ระดับ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะค่ะ คนแรกคือ 

 1. นางจุฑามาส  อาจทุมมา ได้รับเลื่อนจากผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้นเป็นระดับกลาง 

 2. นางอุไรภรณ์  มาลาทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการได้
โอน(ย้าย)มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

  3. นางสาวไอลดา  พลไชย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้บรรจุ
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  

 4. นายเอกพจน์  ไชยราช ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ได้บรรจุแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  

 5. นายชลวัฒน์  ภูอ่าง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้บรรจุ
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อไปจะให้น้องๆ ทุกท่านได้แนะนำตัวต่อที่
ประชุมค่ะ 

นางจุฑามาส  อาจทุมมา เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/คณะผู้บริหาร 
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(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง/เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อนางจุฑามาส อาจทุม
มา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก่อนอ่ืนก็
ขอขอบพระคุณท่านปลัด/ท่านนายก คณะผู้บริหารตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกท่าน
ที่ได้ให้การช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินเลื่อนระดับจาก
โครงสร้างของ ผอ.ระดับต้นเป็นระดับกลาง ต่อไปก็ขอปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางอุไรภรณ์  มาลาทอง เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/คณะผู้บริหาร 
 (นักวิเคราะห์ฯ) หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง/เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อนางอุไรภรณ์  มาลา

ทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้โอน(ย้าย)มาจากอบต.
ตาลเนิ้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่อบต.วาริช
ภูมิประมาณ 2 เดือน ก็ขอทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด หากมีคำเสนอแนะ
ชี้แจงก็บอกกล่าวได้ พร้อมนำไปปฏิบัติ ขออนุญาตแนะนำตัวในเบื้องต้นเพียงเท่านี้
ขอบคุณค่ะ    

นายเอกพจน์  ไชยราช เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/คณะผู้บริหาร 
(นายช่างโยธาฯ) หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง/เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อนายเอกพจน์  ไชยราช 

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ได้บรรจุเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
2565 ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ 

นางสาวไอรดา  พลไชย เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/คณะผู้บริหาร 
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ) หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง/เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อนางสาวไอลดา  พล

ไชย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้บรรจุเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 2565 มาอยู่อบต.วาริชภูมิได้ 3 เดือน รู้สึกอบอุ่นมากคิดไม่ผิดที่เลือก
มาบรรจุที่อบต.วาริชภูมิ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานชาวอบต.วาริชภูมิ
อย่างเป็นทางการค่ะ 

นายชลวัฒน์  ภูอ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/คณะผู้บริหาร 
(นักวิชาการตรวจสอบฯ) หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง/เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อนายชลวัฒน์  ภูอ่าง 
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2565 เรียนจบปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิยินดีต้อนรับน้องใหม่ทั้ง 4 ท่านเชิญ 
(ประธานฯ) เชิญน้องๆ ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ก็ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทุกท่านที่ได้ตรวจสอบรายงาน 
(ประธานฯ) การประชุมแต่ละหน้า ยอมรับว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
 ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2565 ครับ 
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 คลาดเคลื่อนจากท่ีเราประชุมหรือไม่ ต้องการแก้ไขอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2565 ครับ ขณะนี้ที่ประชุมมี 17 ท่าน  
มติที่ประชุม รับรอง  16  เสียง 
 ไม่รับรอง - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) 
 มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย มีอยู่ 2 เรื่องคือ 
(ประธานฯ) 4.1 เรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ในงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 4.2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 
 ก็จะพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไปครับ เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณนำเรียนชี้แจงต่อที่

ประชุมครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภา/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายกพร้อม 
(ปลัด อบต.) คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีกองช่างได้ทำเอกสารขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่
2/2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 2 โครงการดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนสายบ้านนายหก 
เมืองซอง) งบประมาณที่อนุมัติ 196,000.- บาท รายละเอียดคำชี้แจงดังนี้ 

 ข้อความเดิม 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 120 เมตร จำนวน 2 ช่วง 
 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 

0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 

0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมวางท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อนตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเลขที่ 03/2565,04/2565 

 ข้อความใหม่ 
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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 102 เมตร จำนวน 2 ช่วง 
 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 

0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 

0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมวางท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อนตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเลขที่ 03/2565,04/2565 

 2. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายป่าช้าห้วยบาง-ทุ่ง
นา) งบประมาณท่ีอนุมัติ 50,000.- บาท รายละเอียดคำชี้แจงดังนี้ 

 ข้อความเดิม 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขุดวางท่อระบายน้ำท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 70 

เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขท่ี 17/2565 และ
รายละเอียดแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยบางหมู่ที่ 14 

 ข้อความใหม่ 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขุดวางท่อระบายน้ำท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 70 

เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขท่ี 17/2565 และ
รายละเอียดแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำ  บ้านห้วยบางหมู่ที่ 14 

 ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านจะเห็นข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้คือข้อความที่ขอ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากรายละเอียดคำชี้แจงไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่จะ
ดำเนินการจริง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นค่ะ  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ตามท่ีท่านปลัดนำเรียนชี้แจงมีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(ประธานฯ)  
นายทองมี  ภาวงค ์ เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายทองมี ภาวงค์ ส.อบต. 
ส.อบต.หมู่ 6 หมู่ 6 ขอเรียนสอบถามโครงการที่ 1 ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความยาวของราง

ระบายน้ำครับทั้ง 2 ช่วง ผมรวมแล้วได้ความยาว 97 เมตร คือช่วงที่ 1 ยาว 40 
เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 57 เมตร รวมกันแล้วเป็น 97 เมตรครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับสำหรับรายละเอียดความยาวที่สอบถามผมจะให้ทางนายช่างโยธานำเรียนชี้ 
(ประธานฯ) แจงต่อที่ประชุมสภาฯครับ 

-5- 



นายวิทยา  ศรีสำราญ เรียนท่านประธานฯ/สมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของตัวเลขที่รวมไม่ถึง 102 เมตร 
นายช่างโยธาฯ นั้นเนื่องจากเรารวมความยาวของท่อคสล.ในรายละเอียดคำชี้แจงจะระบุว่าพร้อม

วางท่อกลม คสล. มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 5 
ท่อนคือท่อนละเมตรรวมเป็น 5 เมตรแล้วไปรวมกับความยาวทั้งสองช่วงคือ 97 + 
5 =102 เมตรครับ 

นางอาภรณ์  สว่างศรี ค่ะสำหรับที่นายช่างโยธานำเรียนชี้แจงนั้นจะรวมความยาวท่ออีก 5 เมตรเนื่องจาก 
(ปลัดอบต.) ในรายละเอียดระบุว่าพร้อมวางท่อด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในเรื่องเอกสารเรา

สามารถขอเปลี่ยนความยาวเป็น 97 เมตร เพราะความยาวที่เพ่ิมอีก 5 เมตรเป็น
ความยาวของท่อ คสล.ที่เราวาง มีในรายละเอียดคำชี้แจงอยู่แล้วขอสรุปตามนี้นะ
ค่ะ คือข้อความใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในโครงการที่ 1  

 ข้อความใหม่ 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 97 เมตร จำนวน 2 ช่วง 
 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 

0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 

0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมวางท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อนตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเลขที่ 03/2565,04/2565 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย สรุปก็คือให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงความยาวของรางระบายน้ำรูปตัวโครงการที่ 1  
(ประธานฯ) จาก 102 เมตรเปลี่ยนเป็น 97 เมตรนะครับ มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครบัผมอนุญาตเพ่ิมเติมกับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ผมเน้นย้ำอยู่เสนอว่าในปี 
(นายกอบต.) ปีงบประมาณ 2566 นี้ อยากให้ทุกท่านได้ตรวจทานเอกสารร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณให้ถูกต้องโดยเฉพาะสถานที่ดำเนินการโครงการกิจกรรมของหมู่บ้าน
ท่าน ว่าชื่อถูกต้องหรือไม่ รายละเอียดคำชี้แจงตรงกันหรือไม่ หากผิดพลาดเราก็
ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างวันนี้ที่รายละเอียดคำชี้แจงไม่ถูกต้อง ก็ต้องแก้ไขก่อนจะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป แต่ระบบการทำงานก็จะไม่ถูกต้อง 100%อยู่แล้ว
ครับ เชื่อว่าทุกคนทำงานก็ต้องมีข้อผิดพลาดไม่มากก็น้อย เราต้องตรวจทานให้
ผิดพลาดน้อยที่สุด 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานฯ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณครั้งที่ 

2/2565 ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯจำนวน 17 ท่าน  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  16  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
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 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) 
 มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565  
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 4.2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานฯ) 2566 ตามเอกสารที่เป็นรูปเล่ม สมาชิกทุกท่านน่าจะได้ดูเอกสารล่วงหน้าแล้ว

เพราะเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารล่วงหน้าให้ทุกท่านแล้ว ต่อไปเรียนเชิญท่านนายก
ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อท่ีประชุมสภาฯ 

วาระท่ี 1 - รับหลักการ 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
(นายกอบต.) บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิจะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิจึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,497,660.60.- บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 50,045,016.59.- บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,549,964.58 บาท 
 1.1.4 รายงการการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 

โครงการ รวม 27,477.00 บาท 
 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 28 โครงการ รวม 

1,052,748.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1 รายรับจริง จำนวน 72,869,400.43 บาท ประกอบด้วย 
 ภาษีอากร    จำนวน 74,054.70.-  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 17,073.50.- บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 201,963.60.- บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 650.00.- บาท 
 หมวดรายได้จากสาธาณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00.- บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จำนวน 0.00.- บาท 
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 หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 27,878,524.44.-  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 44,697,134.19.-  บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 501,741.60.- บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 64,641,576.19.- บาท 
 งบกลาง     จำนวน 23,535,919.00.- บาท 
 งบบุคลากร    จำนวน 18,626,072.00.- บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน 8,931,803.49.- บาท 
 งบลงทุน     จำนวน 9,909,043.00.- บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน 3,638,738.70.- บาท 
 งบรายจ่ายอื่น    จำนวน 0.00.- บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระวัตถุประสงค์ จำนวน 

501,741.60.- บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00.- บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 0.00.- บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00.- บาท  
 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566  
 1. รายรับ 
 รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร    ประมาณการไว้ 177,000.- บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการไว้ 17,900.- บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้  220,000.- บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ประมาณการไว้ 700.- บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  ประมาณการไว้ 2,000.- บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร   ประมาณการไว้ 28,282,200.- บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน   ประมาณการไว้ 46,000,000.- บาท  
 รวมประมาณการตั้งรับไว้ทั้งสิ้น 74,700,000.- บาท 
 2. รายจ่าย 
 จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
 งบกลาง    ประมาณการไว้ 27,907,460.- บาท 
 งบบุคลากร   ประมาณการไว้ 20,955,480.- บาท 
 งบดำเนินงาน   ประมาณการไว้ 12,687,260.- บาท 
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 งบลงทุน    ประมาณการไว้ 8,797,800.- บาท 
 งบเงินอุดหนุน   ประมาณการไว้ 4,352,000.- บาท 
 รวมประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น 74,700,000.- บาท 
 ก็ขอนำเรียนรายละเอียดเบื้องต้นให้ท่านประธานฯและสมาชิกทราบเพียงเท่านี้ส่วน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละแผนงานจะให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณนำเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภาฯต่อไปครับ 

นางอาภรณ์   สว่างศรี ค่ะในส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติเรื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ปลัด อบต.)  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิในแต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   จำนวน 12,215,008.- บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 1,059,760.- บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา  จำนวน 13,132,372.- บาท 
 แผนงานสาธารณสุข  จำนวน 3,224,040.- บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  จำนวน 1,716,280.- บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน 695,000.- บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 70,000.- บาท 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 1,110,000.- บาท 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 11,927,400.- บาท 
 แผนงานการเกษตร  จำนวน 1,642,680.- บาท 
 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง   จำนวน 27,907,460.- บาท  
 รวมประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น จำนวน 74,700,000.- บาท 
 ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละแผนงานจะมอบให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดนำเรียน

ชี้แจงในที่ประชุมต่อไปค่ะ 
นายวิมล  รักษาแสง เรียนท่านประธานสภาฯ/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายกพร้อมคณะ 
หัวสำนักปลัด ผู้บริหาร/ท่านปลัดฯ/หัวหน้าส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านปลัดได้กล่าว

นำไปแล้วในเบื้องต้นผมจะขออ่านในรูปแบบการสรุปและให้สมาชิกได้ดูเอกสารไป
พร้อมๆกันและผอ.กองที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานได้ตรวจเช็คข้อมูลไปพร้อมกัน
ด้วยนะครับ โดยเฉพาะท่านสมาชิกขอให้ดูในรายละเอียดโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้านว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกให้แจ้งในที่ประชุมได้นะครับใน
ส่วนของรายละเอียดหรือคำพูดที่ไม่ถูกต้อง เริ่มที่แผนงานงบกลางครับ 
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 แผนงานงบกลาง ประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,907,460.- บาท แยกเป็น 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 170,460.- บาท 
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 8,000.- บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 17,500,000.- บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 9,000,000.- บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 200,000.- บาท 
 เงินสำรองจ่าย จำนวน 100,000.- บาท 
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 10,000.- บาท 
 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) จำนวน 

574,000.- บาท 
 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 345,000.- บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 

9,021,928.- บาท แยกเป็น 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 532,080.- บาท 
 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600.- บาท 
 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600.- บาท 
 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกอบต. จำนวน 90,720.- บาท 
 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา จำนวน 

1,704,840.- บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,294,240.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000.- บาท  
 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 563,760.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 200,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000.- บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 110,000.- บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 60,000.- 

บาท 
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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ จำนวน 20,000.- บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 20,000.- บาท 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,300,000.- บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000.- บาท 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 143,288.- บาท 
 โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท.ตามกฎหมายกำหนด จำนวน 

50,000.- บาท 
 โครงการจัดงานต่าง ๆ จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดอบต.สัญจรพบ

ประชาชน จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินงาน จำนวน 15,000.- บาท 
 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 200,000.- บาท 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต จำนวน 15,000.- 

บาท 
 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย จำนวน 15,000.- บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000.- บาท 
 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000.- บาท 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000.- บาท 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000.- บาท 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท 
 วัสดุอื่น ๆ 70,000.- บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าไฟฟ้า จำนวน 450,000.- บาท 
 ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000.- บาท 
 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000.- บาท 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000.- บาท 
 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000.- บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์
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 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 
3,500 ANSI จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 27,900.- บาท 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 14,900.- บาท 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 
2,764,760.- บาท แยกเป็น 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,204,200.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,200.- บาท  
 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 666,360.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 120,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000.- บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000.- บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 45,000.- 

บาท 
 ค่าใช้สอย 
 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 300,000.- 

บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 115,000.- บาท 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 80,000.- บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000.- บาท 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000.- บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)ประมาณ

การรายจ่ายท้ังสิ้น 428,320.- บาท แยกเป็น 
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,320.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 20,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000.- บาท 
 ค่าใช้สอย 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 30,000.- บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับ

งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- บาท 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 1,059,760.- บาท 

แยกเป็น 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 381,120.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 119,640.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 80,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000.- บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000.- บาท 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000.- บาท 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 20,000.- บาท 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000.- บาท 
 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 30,000.- บาท 
 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 60,000.- 

บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
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 วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000.- บาท 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000.- บาท 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000.- บาท 
 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.- บาท 
 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000.- บาท 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ค่าใช้สอย 
 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 

60,000.- บาท 
 แผนงานการศึกษา ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 13,132,372.- บาท แยกเป็น 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,241,040.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 201,600.- บาท  
 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
 เงินวิทยฐานะ จำนวน 495,600.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,454,160.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 84,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 150,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000.- บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000.- บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 80,000.- 

บาท 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 130,000.- บาท 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 180,000.- บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค 

-14- 



 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000.- บาท 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 ค่าใช้สอย 
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 90,000.- บาท 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. จำนวน 1,196,250.- 

บาท 
 วัสดุ 
 วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม) จำนวน 1,697,722.- บาท 
 เงินอุดหนุน 
 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเขตตำบลวาริชภูมิ จำนวน 

2,877,000.- บาท 
 แผนงานสาธารณสุข ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 3,224,040.- บาท แยกเป็น 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,074,240.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 91,200.- บาท  
 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 284,400.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 100,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000.- บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000.- 

บาท 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 230,000.- บาท 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 80,000.- บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000.- บาท 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 300,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท 
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 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000.- บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์
 ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 

59,000.- บาท 
 เงินอุดหนุน 
 โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

จำนวน 340,000.- บาท 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 ค่าใช้สอย 
 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 250,000.- บาท 
 โครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น สร้างสุขภาพ จำนวน 60,000.- บาท 
 โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ จำนวน 20,000.- บาท 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000.- บาท 
 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 

40,000.- บาท 
 โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 20,000.- บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 1,716,280.- บาท  
 แยกเป็น 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,053,240.- บาท 
 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 143,040.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 80,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000.- บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000.- บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000.- 

บาท 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000.- บาท 
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
จำนวน 70,000.- บาท 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จำนวน 40,000.- บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000.- บาท 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 เงินอุดหนุน 
 อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร จำนวน 20,000.- บาท 
 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 20,000.- บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 695,000.-บาทแยกเป็น 
 งานไฟฟ้าและประปา 
 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร(ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ำ) จำนวน 415,000.- บาท แยกเป็น 
 - บ้านธาตุหมู่ที่ 3 สายเรียบคลองชลประทานซอยไปวัดปาดงเชียงเครือ จำนวน 

40,000.- บาท 
 - บ้านกุดตะกาบหมู่ที่ 5 สายสามแยกหนองยิ่งมั่งไปหน้าบ้านนายแถม พลรัตน์ 

จำนวน 60,000.- บาท 
 - บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 สายไปหนอแวงต่อจากงบเดิม จำนวน 100,000.- บาท 
 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 สายหนองแวง-บ้านเหล่า จำนวน 50,000.- บาท 
 - บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 สายสระหลวงลงทุ่งนา จำนวน 30,000.- บาท 
 - บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 สายไปฝายน้ำล้น จำนวน 40,000.- บาท 
 - บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 สายนายวิจิตร สุริยันต์ จำนวน 15,000.- บาท 
 - บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 สายคลองชลประทานซอยสวนนายนันท์ สุทธิอาจ 

จำนวน 40,000.- บาท 
นายวันชัย  พจนา ขอแก้ไขสายทางของบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 สายนายวิจิตร สุริยันต์ แก้ไข 
(ส.อบต.หมู่ที่ 20) ชื่อให้ถูกต้องเป็น นายวิชิต  สุริยันต์ ครับ 
นายวิมล  รักษาแสง ครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครับ ต่อไป 
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(หัวหน้าสำนักปลัดฯ) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ) จำนวน 150,000.- บาท แยกเป็น 

 - บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 สายทางวัดป่านาคำเพ่ิม จำนวน 50,000.- บาท 
 - บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 สายทางจุดสี่แยกคอกวัว จำนวน 50,000.- บาท 
 - บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 สายทาง ยังไม่ระบุแน่ชัด เรียนถามท่านสมาชิกในที่

ประชุมครับว่าติดตั้งสายทางใดเพ่ือความถูกต้อง 
นายประวิทย์  สัตถาผล ครับระบุเป็นสายทางไปสวนเห็ดครับ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 14) 
นายวิมล  รักษาแสง งานบำบัดน้ำเสีย 
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ) ค่าใช้สอย 
 โครงการคลองสวย น้ำใส จำนวน 150,000.- บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 70,000.- 

บาท แยกเป็น 
  ค่าใช้สอย 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 115,000.- บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 

1,110,000.- บาท แยกเป็น 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
  ค่าใช้สอย 
 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จำนวน 150,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุกีฬา จำนวน 150,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ค่าใช้สอย 
 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000.- บาท 
 โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 60,000.- บาท 
 โครงการสืบสานงานภูไท รำลึก จำนวน 100,000.- บาท 
 เงินอุดหนุน 
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบหมู่ 5 ในการดำเนินการประเพณี

เลี้ยงผีหมอเหยา จำนวน 10,000.- บาท 
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ 5 ในการดำเนินโครงการจัดงาน

ประเพณีบุญมหาชาติ จำนวน 30,000.- บาท 
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ 17 ในการดำเนินโครงการจัด
งานประเพณีบุญมหาชาติ จำนวน 30,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ 7 ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟ
ประทายข้าวเปลือก จำนวน 60,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ 8 ในการดำเนินงานบุญประทาย
ข้าวเปลือก จำนวน 30,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ 13 ในการดำเนินงานบุญ
ประทายข้าวเปลือก จำนวน 30,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ 18 ในการดำเนินงานบุญ
ประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) จำนวน 50,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ 3 ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟล้าน
นมัสการองค์พระธาตุศรีมงคล 50,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ 12 ในการดำเนินงานบุญประทาย
ข้าวเปลือก จำนวน 30,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ 10 ในการดำเนินการประเพณีเลี้ยง
ผีหมอเหยา จำนวน 10,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ 10 ในการดำเนินโครงการจัดงาน
บุญประจำปี จำนวน 30,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ 11 ในการดำเนินโครงการจัดงาน
บุญมหาชาติ จำนวน 30,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 9 ในการดำเนินงานบุญประทาย
ข้าวเปลือก จำนวน 60,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ 14 ในการดำเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญประจำปี จำนวน 40,000.- บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ในการดำเนินโครงการจัดงานบุญ
ประจำปีบุญประทายข้าวเปลือก จำนวน 30,000.- บาท 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 11,927,400.- 
บาท แยกเป็น 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,330,720.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 48,000.- บาท 
 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 450,480.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,200.- บาท 
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 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 120,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.- บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000.- บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000.- 

บาท 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000.- บาท 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 50,000.- บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 130,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000.- บาท 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 350,000.- บาท 
 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 115,000.- บาท 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000.- บาท 
 ครับต่อไปงานก่อสร้าง เรียนเชิญท่านปลัดนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี สำหรับงานก่อสร้างนั้นอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจทานเอกสารร่าง 
(ปลัด อบต.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเฉพาะโครงการของ

หมู่บ้านท่านนะค่ะ หากมีข้อความใดผิดหรือไม่ถูกต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
แก้ไขได้เลยนะค่ะ 

 ค่าครุภัณฑ์  
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 จัดซื้อเครื่องเสียง บ้านธาตุ หมู่ 3 จำนวน 70,000.- บาท 
 จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 จำนวน 50,000.- 

บาท 
 จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 43,000.- 

บาท 
 จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 จำนวน 

50,000.- บาท 
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นายสวัน  เมืองแทน ขอแก้ไขในรายละเอียดครับไม่ครบถ้วน คือไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบข้ออ่อน 
(ส.อบต.หมู่ 9)  จำนวน 1 ชุดและลำโพง จำนวน 12 ตัวแก้ไขเป็น 10 ตัวครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ ต่อไป 
 (ปลัดอบต.) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9,หนองแวงคำหมู่ท่ี 

19 จำนวน 107,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 

จำนวน 150,000.- บาท  
 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 5 จำนวน 

79,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 

จำนวน 200,000.- บาท 
 ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 

100,000.- บาท 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 

ถนนสายข้างบ้านนายหลิน สีแดง) จำนวน 144,000.- บาท 
นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์  ขอแก้ไขชื่อนายหลิน สีแดง เป็นนายหลิ่น ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะค่ะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 

ถนนสายรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 210,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 

ถนนสายลงหนองแบน จำนวน 176,000.- บาท  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ 13 

ถนนสายต่อจากงบประมาณปี 2565 สายบ้านนายสมปอง นามวงศ์ จำนวน 
400,000.- บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 
ถนนสายหน้าบ้านนายบรรยา รัตนะ ข้างหนองเม็ก จำนวน 275,000.- บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18(
คุ้มใหม่) ถนนซอยกกไฮ จำนวน 120,000.- บาท 

นายถวิล  ราชคำ ขอแก้ไข นายบรรยา รัตนะ แก้ไขเป็นนายบรรยาย รัตนะและซอยกกไฮ 
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(ส.อบต.หมู่ 18) แก้ไขเป็น วัดป่าภูน้อยครับ  
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ถนน

สายต่อจากงบประมาณปี 2565 ซอยบ้านนายประหยัด จำนวน 98,000.- บาท 
นายศรีสวาท  หัศกรรจ์ ขอเพ่ิมนามสกลุ นายประหยัด เจริญชัย ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 3) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 

ถนนสายทางลัดไปโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว จำนวน 125,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 

ถนนสายหนองลุมพุก จำนวน 250,000.- บาท  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 สาย

หน้าบ้าน ด.ต.อาคม พจนา จำนวน 111,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 

ถนนสายข้างวัด จำนวน 78,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 

ถนนสายหนองโพน จำนวน 121,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 

19 ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 98,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 

ถนนสายสำนักสงฆ์ชัยมงคล จำนวน 98,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 

ถนนสายนานายนาวิน-ห้วยน้ำเค็ม จำนวน 98,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 

ถนนสายสำนักสงฆ์ชัยมงคล จำนวน 39,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ถนน

สายข้างบ้านนางปราณี ต่อจากโครงการเดิม จำนวน 200,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหมู่ที่ 6 ถนน

สายข้างบ้านนายมงคล เจริญรัตน์ จำนวน 98,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนถมดิน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 ถนนสายทางเข้าสวนยางนาง

บรรดร นนดาราต่อจากบ้านเหล่า จำนวน 100,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ถนนสายนานายระพี

พรรณ เจริญชัย-คลองชลประทาน จำนวน 90,000.- บาท 
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5
จำนวน 167,000.- บาท โครงการนี้ขอให้สมาชิกระบุจุดที่จะดำเนินการให้ชัดเจน
ด้วยค่ะ 

นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ ครับโครงการนี้จุดที่จะดำเนินการคือข้างบ้านนายพิทักษ์ สุขสร้อย ต่อจากงบ 
(ส.อบต.หมู่ 5) ประมาณปี 2565 ครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี ต่อไปโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ปลัด อบต.) บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางกาญจนาต่อจากบ้านเหล่า จำนวน 

200,000.- บาท 
นางสาวอรัญญา  บุญรักษา ขอแก้ไขจากบ้านนางกาญจนา เป็นบ้านนายปรีชา จันจำปา ค่ะเนื่องจากนาง 
(ส.อบต.หมู่ 8) กาญจนาไม่ใช่คนในพ้ืนที่หมู่ 8 ค่ะ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 

18 สายหน้าโรงเรียนบ้านตาดโพนไผ่ จำนวน 125,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 สาย

รอบบ้านซอยนายสุริยันต์ แก้วอุดร จำนวน 135,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 

สายบ้านนายจาน จำนวน 138,000.- บาท 
นายบันทม  เหระวัน ขอแก้ไขชื่อจากนายจาน เป็นบ้านนายธงชัย งึ้มชา ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 10) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะค่ะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 

สายบ้านนายรำ สอนไชยา จำนวน 128,000.- บาท 
นายบัญชา  พิมเภา ขอแก้ไขชื่อนายรำ สอนไชยา เป็นนายลำ สอนไชยา ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 11) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะค่ะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 

สายบ้านนายศรีทัศน์ถึงหน้าบ้านนายบัวแพง จำนวน 149,000.- บาท 
นายบันทม  เหระวัน ขอแก้ไขชื่อหมู่บ้านผิดจากหนองไผ่ เป็นบ้านโพนไผ่ และจากบ้านนายศรีทัศน์ 
(ส.อบต.หมู่ 10) เป็นบ้านนายกำจัด ขันละ ครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 

สายข้างบ้านนายสำรอง  จำนวน 236,000.- บาท 
นายประวิทย์  สัตถาผล ขอแก้ไขจากข้างบ้านนายสำรอง เป็น สายบ้านสำรอง-ถนน227 ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 14) 
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นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4

สายข้างวัด จำนวน 163,000.- บาท 
 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14

บริเวณศาลปู่ตา จำนวน 36,000.- บาท 
 ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 

17 ถนนสายซอยตลาด จำนวน 150,000.- บาท 
 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 

17 ถนนสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ จำนวน 200,000.- บาท 
 โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 500,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.,ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบล

วาริชภูมิ จำนวน 500,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 

50,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 ถนนภายในหมู่บ้าน 

จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 ถนนสายข้างป่าช้า จำนวน 

100,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 ถนนสายไปบ่อขยะ จำนวน 

64,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 ถนนสายลงทุ่งนาเชื่อมถนนค

สล.นานายสุเวช ศรีดาทนไปห้วยปลาหาง จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ถนนสายข้างวัดป่าภูเงิน 

จำนวน 50,000.- บาท 
นายถวิล  ราชคำ ขอแก้ไขในคำชี้แจงไม่ตรงกับโครงการครับเนื่องจากคำชี้แจงเป็นข้อความของโครง 
(ส.อบต.หมู่ 18) การบ้านขอนขว้างหมู่ที่ 8 ขอแก้ไขคำชี้แจงเป็นถนนสายข้างวัดป่าภูเงิน ครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) ถนนสายบ้านนาย

หม้อ จำนวน 30,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ถนนสายนานายทองอยู่ เคนพล 

จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 ถนนสายนายสันติ เจริญชัย 

จำนวน 110,000.- บาท 
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 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12  ถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 
50,000.- บาท 

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12  ถนนสายไปหนองลุมพุก 
จำนวน 50,000.- บาท 

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10  ถนนเพ่ือการเกษตร/ถนนสาย
สหกรณ์ยางพาราถึงหนองแวง จำนวน 70,000.- บาท 

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10  ถนนสายไปวัดป่าภูเงิน จำนวน 
50,000.- บาท 

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11  ถนนสายข้างบ้านนายกองคำ
และภายในหมู่บ้าน จำนวน 91,000.- บาท 

นายบัญชา  พิมเภา ขอแก้ไข นายกองคำ เป็นนางกองคำ ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 11) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ ต่อไป 
(ปลัด อบต.) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9  ถนนสายภายในหมู่บ้าน 

จำนวน 100,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19  ถนนสายฝายน้ำล้น 

จำนวน 72,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14  ถนนสายหนองหัวช้าง-ถนน

บ้านเหล่าหนองแวง จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6  ถนนสายจากหมู่บ้าน-หนองไผ่ 

จำนวน 52,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6  ถนนสายจากหมู่บ้าน-หนองโสน

จำนวน 50,000.- บาท 
 โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้นและฝายแม้ว(ฝายมีชีวิต) จำนวน 

150,000.- บาท 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 บริเวณโรงปุ๋ย จำนวน 

200,000.- บาท 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าวัดพระธาตุศรีมงคล 

จำนวน 30,000.- บาท 
 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 จำนวน 50,000.- 

บาท 
 โครงการเสริมผิวถนนปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 สาย

หน้าบ้านอ.สมศักดิ์-บ้านอ.ดุสิต จำนวน 351,000.- บาท 
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 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 สายไปศาลา
อเนกประสงค์ จำนวน 99,000.- บาท 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ขอแก้ไขสายทางที่ดำเนินการเพ่ิมเติมครับเป็น หน้าบ้านอ.สมศักดิ์/ซอย87/ 
(ประธานฯ) ข้างโรงเรียนวาริชวิทยา ครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี  จะดำเนินการแก้ไขให้นะคะ  ต่อไป 
(ปลัด อบต.) แผนงานการเกษตร ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 1,642,680.- บาท แยกเป็น 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,160,520.- บาท 
 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 152,160.- บาท 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 30,000.- บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000.- บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000.- บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000.- 

บาท 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000.- บาท 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จำนวน 60,000.- บาท 
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำตำบลวาริชภูมิ จำนวน 60,000.- บาท 
 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ 

จำนวน 30,000.- บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
 วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.- บาท 
 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000.- บาท 
 วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000.- บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000.- บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000.- บาท 
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 ค่ะร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แต่ละ
แผนงานก็เพียงเท่านี้ ในส่วนของเอกสารที่ขอแก้ไขในที่ประชุมจะดำเนินการแก้ไข
ให้เรียบร้อยพร้อมจัดส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วให้สมาชิกทุกท่านในการประชุมครั้ง
ต่อไปค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย สำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีท่านใด 
(ประธานฯ) จะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมอีกครั้งเพ่ืออภิปรายในวันที่จันทร์ที่ 

8 สิงหาคม 2565 พร้อมรับหลักการในวาระที่ 1 แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการสี
กากีครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอในวาระอ่ืน ๆ ผมขอปิดประชุมครับ 
(ประธานฯ)   
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
  

                                     (ลงชื่อ)     อาภรณ์     สว่างศรี      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นางอาภรณ์  สว่างศรี) 
                                                     เลขานุการสภาฯ 

 

                                     (ลงชื่อ)    สมศักดิ์  เหมือนหมาย    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย) 
                                                      ประธานสภาฯ 
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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี 2565 

ครั้งที่  2/ 2565 
วันที ่  8  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2565    

เวลา........09.00-16.30...........น 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 
        ผู้เข้าประชุม 
 

 
ที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์        เหมือนหมาย ประธานสภา สมศักดิ์     เหมือนหมาย  
2 นายระพีพรรณ   สุทธิอาจ รองประธานสภา ระพีพรรณ  สุทธิอาจ  
3 นางอาภรณ์       สว่างศรี เลขานุการสภา อาภรณ์     สว่างศรี  
4 นายศรีสวาท      หัศกรรจ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ศรีสวาท    หัศกรรจ์  
5 นายสมศักดิ์       สัตถาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สมศักดิ์     สัตถาผล  
6 นายชูเกียรติ      พาเสน่ห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ชูเกียรติ     พาเสน่ห์  
7 นายทองมี         ภาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ทองมี        ภาวงศ์  
8 นางสาวอรัญญา  บุญรักษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 อรัญญา     บุญรักษา  
9 นายสวัน           เมืองแทน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สวัน          เมืองแทน  
10 นายบันทม        เหระวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 บันทม       เหระวัน  
11 นายบัญชา        พิมเภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 บัญชา       พิมเภา  
12 นายเหรียญชัย   ธรรมจักร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เหรียญชัย   ธรรมจักร  
13 นางฉวีวรรณ     บุญจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ฉวีวรรณ     บุญจันทร์  
14 นายประวิทย์     สัตถาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 ประวิทย์     สัตถาผล  
15 นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ  
16 นายถวิล          ราชคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 ถวิล          ราชคำ  
17 นายสมานมิตร   ศรีระวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19 สมานมิตร   ศรีระวรรณ  
18 นายวันชัย        พจนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 วันชัย        พจนา  

 
ผู้ไม่มาประชุม.............-...............คน                                      
หมายเหตุ  ลากิจ................-..................คน    ลาปว่ย..............-..................คน 
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        ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

ที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
1 นายยงค์ชาย     ภูอ่าง นายก อบต.วาริชภูมิ ยงค์ชาย    ภูอ่าง  
2 นายปัญญา      มาดี รองนายก อบต.วาริชภูมิ ปัญญา     มาดี  
3 นายศรทอง      โพธิ์ชัย รองนายก อบต.วาริชภูมิ ศรทอง     โพธิ์ชัย  
4 นางรุ่งทอง       เจริญชัย เลขานุการนายก  รุ่งทอง      เจริญชัย  
5 นายวิมล         รักษาแสง หัวหน้าสำนักปลัด วิมล         รักษาแสง  
6 นายบัณฑิต      พรมสุ่ย ผู้อำนวยการกองช่าง บัณฑิต      พรมสุ่ย  
7 นางจุฑามาส    อาจทุมมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ จุฑามาส    อาจทุมมา  
8 นางอติภา       จินากูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา อติภา        จินากูล  
9 นางจารุพร      พรหมวิชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จารุพร       พรหมวิชัย  
10 นางนัยนา       สัพโส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นัยนา         สัพโส  
11 นางสาวศิริพร  วงศ์จันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ศิริพร  วงศ์จันทร์  
12 นางอุไรภรณ์    มาลาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. อุไรภรณ์      มาลาทอง  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 2 / 2565 

วันที่  8  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

************************************ 
 
เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  - กล่าวเปิดการประชุม  และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 
 (ประธานสภา อบต.)      
 
ระเบียบวาระท่ี 1                  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  1.1 ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.)    พ.ศ. 2566  
 วาระท่ี 1 ขั้นตอนการรับหลักการ 
 วาระท่ี 2 ขั้นตอนการแปรญัตติ 
 วาระท่ี 3 ขั้นตอนการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเพ่ือนำไปตราเป็นข้อบัญญัติ  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รับรองเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ประธานฯ) (ต่อ) 
 
วาระท่ี 1 รับหลักการ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ต่อจากวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 



(ประธานฯ) จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่างข้อบัญญัติได้ให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้ว 
3 วันก่อนการอภิปรายในวันนี้ ท่านได้ศึกษาดูแล้ววันนี้เป็นการอภิปรายในข้อไหน
ขาดตกบกพร่องหรือต้องการแก้ไข ขอให้ท่านได้ดูตามเอกสารที่แก้ไข ในการ
ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 

 - เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามเอกสารที่แก้ไข 
(ปลัด อบต.) ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานดูไปพร้อมกันดังนี้ตามข้อความเน้นไว้นะคะ 
 หน้า 205 โครงการที่ 8 แก้ไขเป็นนายวิชิต  สุริยันต ์
 หน้า 206 โครงการบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 สายไปสวนเห็ด และงบประมาณที่

เปลี่ยนเนื่องจากเราได้โยกโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านดงน้อย หมู่
ที่ 15 ไปใส่ในค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้ถูกต้องตามความต้องการค่ะ 

 หน้า 245 งบประมาณที่เปลี่ยนไปเนื่องจากเราแก้ไขหัวข้อเล็กหัวข้อใหญ่ก็จะ
เปลี่ยนตาม แต่ไม่กระทบต่องบประมาณท่ีตั้งไว้ค่ะ 

 หน้า 252 บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 สายลำโพง จำนวน 13 ม้วนถูกต้องนะคะ 
 หน้า 254 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดตะกาบ หมู่ 5 สายข้าง

บ้านนายหลิ่น สีแดง 
 หน้า 256 แก้ไขชื่อหมู่บ้าน ดงสีชมพู หมู่ที่ 13 ให้ถูกต้องกับชื่อหมู่บ้านที่จัดตั้ง

ตามท่ีเราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) ถนน

สายวัดป่าภูน้อย 
 หน้า 257 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ถนนสาย

บ้านนายบรรยาย รัตนะข้างหนองเม็ก 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 บ้านนายประหยัด 

เจริญชัย 
 หน้า 264 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนขว้าง 

หมู่ที่ 8 สายบ้านนายปรีชา  จันจำปาต่อจากบ้านเหล่า 
 หน้า 261 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนไผ่ 

หมู่ที่ 10 สายบ้านนายกำจัด ขันละ และสายบ้านนายธงชัย งึ้มชา  
 หน้า 267 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบาง 

หมู่ที่ 14 สายบ้านสำรอง-ถนน 227 
 หน้า 270 แก้ไขคำชี้แจงเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 สาย

ข้างวัดป่าภูเงิน 
 หน้า 273 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 ถนนสายบ้านนางกอง

คำและภายในหมู่บ้าน 
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 หน้า 275 แก้ไขชื่อหมู่บ้าน ดงสีชมพู หมู่ที่ 13 ให้ถูกต้องกับชื่อหมู่บ้านที่จัดตั้ง
ตามท่ีเราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 หน้า 276 โครงการเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 ถนนสายหน้า
บ้าน อ.สมศักดิ์/ซอย 87 /ข้างโรงเรียนวาริชวิทยา 

 นอกเหนือจากที่ดิฉันนำเรียนชี้แจงให้สมาชิกทราบ มีส่วนไหนที่ผิด แล้วต้องการ
แก้ไขอีกหรือไม่ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญ ส.อบต.ทองมี  ภาวงค์  
(ประธานฯ) 
นายทองมี  ภาวงค ์ หน้า 274 โครงการสุดท้าย บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 คำชี้แจงเป็นถนนสายไปหนองลุม 
(ส.อบต.หมู่ 6) พุกแก้ไขเป็นสายจากหมู่บ้าน – หนองไผ่ ครับ 
นางอาภรณ์  สว่างศรี ท่านสมาชิกทุกท่านดูไปพร้อมกันนะคะ หน้า 274 โครงการสุดท้าย โครงการซ่อม 
(ปลัด อบต.) แซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 คำชี้แจงเปลี่ยนจากหนองลุมพุกเป็นสายจาก

หมู่บ้าน-หนองไผ่ เอกสารที่แก้ไขจะให้ทางนักวิเคราะห์นำเอกสารที่แก้ไขให้สมาชิก
ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านรองปัญญา  มาดี 
(ประธานฯ)  
นายปัญญา  มาดี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านนายก/ท่าน 
(รองนายกอบต.) ปลัด ขณะนี้เราอยู่ในวาระที่ 1 รับหลักการ ก็อยากแนะนำสมาชิกในฐานะที่ผมเคย

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ช่วงหนึ่ง บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการและเหตุผลต่าง ๆ ก็
อยากแนะนำเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติ คือในวาระที่ 1 รับหลักการให้ท่านสมาชิกได้
ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว อยู่ในช่วงอภิปรายในหัวข้อ ในหมวดหมู่
ต่าง ๆ แต่ถ้าท่านอภิปรายเสร็จแล้ว รับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว จะไม่สามารถ
อภิปรายได้อีก เพราะว่าหลังจากรับหลักการจะเป็นขั้นตอนการแปรญัตติ นอกจาก
ท่านจะขอสงวนคำแปรญัตติไว้ถึงจะอภิปรายในส่วนนั้นได้ ฉะนั้นก่อนจะรับ
หลักการขอให้ท่านได้ศึกษาดู มีข้อบกพร่องตรงไหนท่านสามารถอภิปรายส่วนนั้นๆ 
ได้ก่อนจะรับหลักการ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญ ส.อบต.ชูเกียรติ  พาเสน่ห์  
(ประธานฯ) 
นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชูเกียรติ 
(ส.อบต.หมู่ 5) พาเสน่ห์ อยากเรียนถามเรื่อง งานก่อสร้าง หน้า 250 ตามที่ได้ดูเอกสารแต่ก่อนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 9,163,000.- บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตั้งไว้ 8,674,000.- บาท อยากถามว่าตั้งไว้ทำไมไม่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม สมาชิก
เราแต่ก่อนมี 2 ท่าน เดี๋ยวนี้มี 1 ท่าน แต่งบประมาณทำไมถึงลดลงครับ เพราะ
ปัจจุบันราคาของทุกอย่างมันขึ้นคงจะตั้งไว้เท่าเดิมไม่ได้ เช่นเหล็ก น้ำมันก็ข้ึนราคา 
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ชาวบ้านก็อยากได้ถนนที่ดี แต่ผมดูงบประมาณแล้วลดลง ผมขอเรียนถามเพียง
เท่านี้ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอ่ืน 
(นายกอบต.) ขอบคุณท่านสมาชิกที่สอบถามนะครับ หลายๆ ท่านคงสงสัย ขออนุญาตตอบข้อ

ซักถามไปยังสมาชิก หมู่ที่ 5 งบประมาณท่ีเราตั้งลดน้อยลงเนื่องจากโรคระบาดใน
สถานการณ์โควิด-19 การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็ประสบปัญหา ถ้าเราตั้ง
งบประมาณเกินความเป็นจริง แล้วงบประมาณไม่เข้าตามที่เราตั้งรับไว้ ก็จะมี
ปัญหาในงบพัฒนา ก็เลยปรับลดลงให้เหมาะสมก็ลดลงไม่มากครับก็ไปเพ่ิมในส่วน
ของงบเงินอุดหนุนประเพณีของหมู่บ้าน ซึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้อุดหนุน แต่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เราอุดหนุนไป 7-8 แสนบาท ผมคิดว่าได้จัดสรร
งบประมาณได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ถ้าใกล้สิ้นปีงบประมาณมา เรามี
เงินเหลือจ่ายเราก็สามารถขอใช้เงินเหลือจ่ายในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ
นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขอชี้แจงเรื่องการ 
(ปลัด อบต.) ตั้งงบประมาณ เราต้องอิงรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้นงบประมาณรายรับจริงเราได้ 72,869,400.43 บาท 
เราก็เลยไมส่ามารถท่ีจะตั้งงบประมาณเท่าเดิมได้ งบประมาณในปีนี้ขอนำเรียนใน
ส่วนของรายจ่ายประจำส่วนมากจะลดน้อยลง เนื่องจากท่านนายกมีนโยบายว่า
รายจ่ายประจำของข้าราชการอันไหนที่เคยมี อันไหนที่เคยได้แล้วให้ลดน้อยลง 
เพ่ือที่จะนำมาจัดทำโครงการพัฒนาในตำบลเราให้ได้มากท่ีสุด ถ้าหากเรา
เปรียบเทียบงบประมาณด้านงบลงทุน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ใกล้เคียง
กัน งบเพ่ือการลงทุนจะน้อยมากประมาณ 2-3 ล้านบาท ของเราตั้งไว้ 8-9 ล้าน
และเม่ือใกล้สิ้นปีงบประมาณก็จะมีการโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายเพื่อ
ดำเนินการในรายจ่ายเพ่ือการลงทุน เพ่ือแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
ในส่วนของการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปตาม
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เราจะตั้งเท่าเดิมทุกปีไม่ได้นะค่ะ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับสมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจนะครับ เชิญท่าน ส.อบต.บัญชา พิมเภา 
(ประธานฯ)  
นายบัญชา  พิมเภา เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายบัญชา  
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(ส.อบต.หมู่ 11) พิมเภา ส.อบต.หมู่ 11 บ้านภูแฉะ มีเรื่องที่จะอภิปรายและขอคำชี้แจงเรื่อง
งบประมาณท่ีเกี่ยวกับประเพณี มี 3 อย่างคือ 

 1. งบประมาณงานลอยกระทง ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
 2. งบประมาณงานภูไท รำลึก ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
 3. งบประมาณ อบต.สัญจร ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
 อยากทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ อย่างงานภูไท รำลึกเม่ือปีที่แล้วได้เก็บค่า

รองเท้ากับสมาชิก อบต. ส่วนโครงการ อบต.สัญจร อยากทราบว่าเอาไปใช้จ่าย
แบบไหน อยากทราบรายละเอียดครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ)  
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอ่ืน 
(นายกอบต.) ขอบคุณท่านสมาชิกที่สอบถามในเรื่องของงานประเพณีเราได้ห่างหายจากการจัด

งานไปหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของการตั้งงบประมาณผมได้
คุยกับทางเจ้าหน้าที่งบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว การจัดงานประเพณี
นั้นถ้าเราไม่จัด ความสามัคคีในชุมชนก็จะไม่เกิดขึ้น งบประมาณที่เราจัดสรรให้แต่
ละหมู่บ้านเราจะดูที่การจัดงานด้วย ไม่ใช่ว่านายกอยากจะให้บ้านไหนก็ให้เท่านั้น 
งานประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น ตำบลวาริชภูมิของเรามีวัดทั้งหมดประมาณ 29 
วัดรวมสำนักสงฆ์ด้วย ถ้าจะให้จัดทุกวัดก็คงเป็นไปไม่ได้ ก็เลยจัดที่วัดที่มีใบ
ประกาศวิสุงคามสีมา ในการจัดงานประเพณีเป็นจุดศูนย์กลางในหมู่บ้านต่างๆ ใน
ส่วนของการจัดงานบุญประเพณีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เราตั้งอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้ดำเนินการเอง 
แล้วรายงานผลการดำเนินงานมาหักล้าง เช่นเดียวกับโครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข บ้านละ 20,000 บาท งานประเพณีอาจจะมีรายละเอียดที่มากกว่า ขอ
เกรินนำเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อน แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมครับ 

 - ชี้แจงในส่วนของงานลอยกระทงทุกปีท่ีผ่านมา เราก็จัดตามที่ท่านสมาชิกได้เห็นก็
จะมีขบวนแห่ ถ้าบอกว่างบประมาณ 100,000.- บาทมากไปไหม ผมว่าไม่พอถ้า
นำมาบริหารจัดการจริง เพราะการจัดงานต้องมีชุมชนมวลชนเข้ามาร่วมด้วย 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณก็มีระเบียบกำหนดไว้ไม่ใช่ว่าสามารถเบิกจ่ายได้
ทุกรายการตามความต้องการ เราตั้งไว้ได้เฉพาะค่าขบวนแห่ นางฟ้อน นางรำ การ
ตกแต่งรถแห่ เวทีสถานที่เครื่องเสียงครับ 

 - ชี้แจงงานภูไท รำลึก ที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ สภาวัฒนธรรมอำเภอ
วาริชภูมิเป็นผู้ดำเนินการ เขาจะให้งบประมาณมาที่อบต.ดำเนินการเพื่อจัดขบวน
รถแห่ ฟ้อนรำ สำหรับค่ารองเท้าท่ีท่านสมาชิกได้จ่ายไปถือเป็นเศษเสี้ยวของคณะ
ผู้บริหารที่จ่ายจริงทั้งสิ้น เพราะงบประมาณที่ อบจ.ให้มาก็จะเป็นค่าอุดหนุนนางรำ
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ทั้งหมด ส่วนมวลชนที่เข้าร่วมทางอบต.ต้องบริหารจัดการทั้งสิ้นครับ ใน
ปีงบประมาณ 2566 นี้ อปท.ทั้ง 6 แห่งในเขตอำเภอวาริชภูมิ โดยเทศบาลตำบล
วาริชภูมิเป็นเจ้าภาพ อีกส่วนหนึ่งที่ อบต.ได้ตั้งไว้ 100,000.- บาทเพ่ือดำเนินการ
เข้าร่วมงานโดยเราบริหารจัดการเอง ก็คงได้ร่วมกับพวกเราทุกท่านในการร่วม
ประเพณีในทุก ๆ หมู่บ้านทุกกิจกรรมที่เราตั้งงบประมาณไว้ ถือเป็นเรื่องของการ
เสียสละด้วย เราเป็นผู้นำเราต้องท่องไว้ตลอดการทำงานครับ 

 - ชี้แจงโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ในหลายปีที่ผ่านมาเราดำเนินการใน
รูปแบบใหม่ หลาย ๆ คนอาจจะถามว่าทำไมเราไม่คบงัน ผมประเมินสถานการณ์ดู
แล้ว เราออกพ้ืนที่เพ่ือพบปะกับพ่ีน้องชาวบ้าน สอบถามปัญหาและความต้องการ
ของชาวบ้าน เราใช้งบประมาณมาจัดคบงันไม่ได้อยู่แล้วระเบียบไม่รองรับ ทำให้
สมาชิกในฐานะเจ้าบ้านต้องออกงบประมาณในส่วนนี้ ผมอยากให้มองว่าเหมือนเรา
ไปเยี่ยมบ้านท่าน ไปกินบุญบ้าน อบต.สัญจรก็เช่นเดียวกันครับ ซึ่งการดำเนินการ
ในปีที่ผ่านมาก็ชื่นชมสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการรับรอง ใน
ส่วนของ โครงการอบต.สัญจรนั้นจะให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดนำเรียนชี้แจงอีกครั้ง
หนึ่งครับ 

นายวิมล  รักษาแสง เรียนประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการอบต.สัญจร 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ที่เราตั้งงบประมาณไว้บริหารจัดการ โครงการนี้เราดำเนินการในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านเวทีประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล งบประมาณท่ีใช้ก็เป็นค่าเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม/ค่ากาแฟ ซึ่งทั้งหมดในตำบลเรามี 17 หมู่บ้าน เราก็ต้อง
ดำเนินการทั้งหมด 17 ชุด การเบิกจ่ายเราถือปฏิบัติตามระเบียบทุกข้ันตอนครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(ประธานฯ) 
นางอติภา  จินากูล  เรียนประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงในส่วน 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) ของงานประเพณีลอยกระทง/งานภูไท รำลึก 
 - งานประเพณีลอยกระทง ตั้งงบประมาณไว้ 100,000.- บาท เราตั้งแบบ

งบประมาณท่ีมีจำกัด ค่าใช้จ่ายก็มีค่าจัดตกแต่งสถานที่ ขบวนแห่ ค่าแต่งหน้า 
แต่งตัวนางรำ ค่าสถานที่ก็ประกอบด้วย เวที/เครื่องเสียง การที่เราจะได้มาซึ่งงานที่
ยิ่งใหญ่อลังการ ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในตำบล จำเป็น
อย่างยิ่งต้องมีการจัดงานประเพณี ถ้าไม่มีการจัดงานประเพณีเลย ก็จะไม่มี
ลูกหลานมาบ้าน มาเที่ยวงานลอยกระทงของตำบลวาริชภมูิ ซึ่งขึ้นชื่อมานานแล้ว 
ส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000.- บาท เราตั้งแบบประหยัดและคุ้มค่าที่สุดแล้ว 
ถ้าเราไม่จัดงาน ต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมัน ก็ไม่เกิดการรวมตัวกัน ญาติพ่ีน้อง
ลูกหลานก็ไม่ได้กลับมาบ้าน 
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 - งานภูไท รำลึก ปีที่แล้วเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ สภาวัฒนธรรมอำเภอเป็นคน
ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว จึงเป็นเหตุที่มาขอรับการ
สนับสนุนรองเท้ากับทางสมาชิก เพราะเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ฉะนั้นปีนี้จึงขอ
อนุญาตตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท เป็นค่าสนับสนุนขบวนแห่ งานฟ้อนรำ ค่า
แต่งหน้า ทำผม คา่เครื่องเสียง ค่ารถแห่ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ตามท่ีผอ.กองการศึกษาได้ชี้แจง บางครั้งเงินงบประมาณ 100,000.- บาทก็ไม่ 
(ประธานฯ) เพียงพอเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ทุกท่านก็จะเห็นบางครั้ง

ต้องอาศัยงบของ ส.อบต.เอง เราสนับสนุนชาวบ้าน ไม่ใช่ให้ชาวบ้านออกอย่างเดียว 
เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ  

 - เชิญ ส.อบต.สมานมิตร  ศรีระวรรณ 
นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ เรียนประธานสภาฯ/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอแก้ไขเรื่องรองเท้านางรำครับ 
(ส.อบต.หมู่ 19) เป็นการร้องของจาก รพสต.โพนไผ่ ไม่ใช่จาก อบต.เราครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญ ส.อบต.ทองมี  ภาวงค์ 
(ประธานฯ)  
นายทองมี  ภาวงค ์ เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถาม 
(ส.อบต.หมู่ 6)  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต หน้า 63 จำนวน 

15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กับหน้า 
64 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย จำนวน 15,000 บาทผม
ว่าทั้ง 2 โครงการน่าจะอยู่โครงการเดียวกันได้ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญหัวหน้าสำนักปลัด 
(ประธานฯ)  
นายวิมล  รักษาแสง เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับสำหรับ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและโครงการ

เสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ตัวนี้เนื่องจากกรอบของระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ป.ป.ช. มีโครงการจำเป็นที่ต้องให้เราบรรจุ
ไว้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากร สมาชิก คณะผู้บริหาร ซึ่งในปีงบประมาณ 
2565 เราก็ตั้งไว้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ น่าจะประมาณต้นเดือนกันยายน หลังจาก
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณแล้วเสร็จ ซึ่งวิทยากรได้
ประสานแล้วในเบื้องต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านท้องถิ่นอำเภอ โครงการนี้เราตั้ง
ตามกฎหมาย เพราะระบบการประเมิน ITA ต้องมีโครงการแบบนี้ทุกปี เพ่ือให้
พัฒนาคุณภาพ รู้ระเบียบ รู้กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ เพราะในระเบียบปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
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ทุกวัน ก็เลยจำเป็นต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ)  
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับขอบคุณท่านทองมี ภาวงค์ ที่ท่านสงสัยในโครงการดังกล่าว ไม่ใช่ว่าเราจะดู 
(นายก อบต.) เฉพาะในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่านสงสัยอะไร รายจ่ายอะไร ก็ถามได้เลย เราสามารถ

ชี้แจงได้ ไม่ใช่อภิปรายเฉพาะโครงการลูกรัง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/รางระบาย
น้ำ/ไฟฟ้า อย่างเดียว รายจ่ายประจำของเจ้าหน้าที่ เหมือนที่หัวหน้าสำนักปลัดได้
ชี้แจงว่าเป็นนโยบาย เป็นคำสั่งด้วยก็มีในงบประมาณบางอย่าง เรายินที่จะให้
คำแนะนำ ในเรื่องของการบริหารจัดการ ถือว่ามีความรู้ร่วมกัน ถือเป็นการประชุม
ครั้งแรกเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เรา
ได้ทำหน้าที่ของเราในวันนี้ เป็นหน้าที่ท่ีสำคัญของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เราจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อ
พัฒนาหมู่บ้านของเรา ตำบลของเรา รายจ่ายอ่ืนๆ ท่านสงสัยเรื่องอะไรให้ถามเพ่ือ
จะได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจง ท่านมีเรื่องสงสัยในส่วนไหน ตรงไหนอย่างไร ให้ถาม 
(ประธานฯ) เจ้าหน้าที่เลยครับ  บางครั้งถามผมข้างนอก ผมก็ตอบให้ไม่ได้เพราะผมไม่ใช่

เจ้าหน้าที่ ไม่ต้องอายครับ สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ต้องอาย เราจะรู้แล้วเอาไปตอบกับ
ชาวบ้านได้ครับ  

 - เชิญท่านปลัด 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิก 
(ปลัด อบต.) ได้ถามและหัวหน้าสำนักปลัดได้ตอบไปแล้วนั้น โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งของ

ตัวชี้วัดเวลาเขามาประเมินผลงานของ อบต. เราต้องมีตัวชี้วัดนี้ถึงจะได้คะแนนซึ่ง
จะอยู่ในระบบของ ป.ป.ช. หรอืการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITAs) ปีก่อน อบต.วาริชภูมิได้คะแนนระดับ A ได้ 85 คะแนน ปี
นี้เราได้คะแนนระดับ AA ได้ 95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเราจะ
นำข้อมูลเข้าระบบเป็นข้อ ๆ ตามตัวชี้วัด ถ้าเราไม่ทำข้อไหนก็ไม่ได้คะแนน มีหลาย 
อปท.ที่ไม่ผ่านการประเมิน อบต.วาริชภูมิก็เคยไม่ผ่านเช่นกัน แต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเขา
ให้เราทำโครงการอะไรถึงจะผ่านแล้วได้คะแนนเรานำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จนเราได้คะแนนในระดับ AA ในปีนี้ค่ะ ต้องยกความดีความชอบให้กับ
หัวหน้าสำนักปลัด ที่ดูแลเอาใจใส่ ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้สอบถาม ตรงไหนที่ไม่
เข้าใจก็ถามได้นะคะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านส.อบต.บัญชา  พิมเภา 
(ประธานฯ) 
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นายบัญชา  พิมเภา ครับผมขอเรียนสอบถามเรื่องการตั้งค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
(ส.อบต.หมู่ 11) ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเห็นตั้งไว้ในหลายหน้า จ่ายให้กับใคร

บ้างครับ ขอให้ท่านได้อธิบายครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านปลัด อบต. 
(ประธานฯ) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับค่าตอบแทนผู้ 
(ปลัด อบต.) ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือค่าตอบแทน

สำหรับท่านที่ทำคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เราแต่งตั้งท่าน ๆ ก็ได้รับค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนสิทธิพิเศษของเจ้าหน้าที่ ที่
กฎหมายกำหนด เงินที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ก็ถือเป็นค่าตอบแทนที่มีกฎหมาย
ระเบียบรองรับค่ะ เราถึงจะสามารถเบิกได้ ตัวไหนที่ไม่ใช่สิทธิ์ของเขาท่ีทาง อปท.
ไม่ได้แต่งตั้งก็เบิกให้ไม่ได้ ถ้ามีคำสั่งเราถึงจะเบิกค่าตอบแทนตรงนี้ให้ได้ค่ะ 
ยกตัวอย่างของ อบจ.และเทศบาลที่เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการแปรญัตติได้วัน
ละ 250 บาท แต่ของอบต.นั้นไม่มีกฎหมายรองรับ แต่เราสามารถเบิกเป็น
ค่าอาหารให้ได้ สรุปคือสิทธิ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายรองรับว่าเป็นสิทธิ์ของท่านเราก็เบิก
ให้ได้ค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - สมาชิกทุกท่านเข้าใจนะครับ เชิญท่าน ส.อบต.ทองมี ภาวงค์  
(ประธานฯ) 
นายทองมี  ภาวงค ์ เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถาม 
(ส.อบต.หมู่ 6)  เรื่องวัสดุสำนักงาน หน้า 65 หน้า 120  หน้า 145 และอีกหลายหน้า ผมอยาก

ทราบว่าตั้งไว้ทำไมหลายที่ครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านปลัด อบต. 
(ประธานฯ) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวัสด ุ
(ปลัด อบต.) สำนักงานนั้นเราตั้งตามกรอบโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.วาริชภูมิ ซึ่งแบ่งส่วน

ราชการออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ/กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม/กองส่งเสริมการเกษตร อยู่ในส่วน
ใครเราก็ตั้งวัสดุสำนักงานในส่วนนั้น รวมถึงวัสดุประเภทอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับหน้างาน
แต่ละกอง อย่างเช่นวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็น
รูปเล่มแจกให้ทุกท่าน เราก็เบิกจากค่าวัสดุสำนักงาน ไม่ใช่เฉพาะเอกสารงาน
ประชุมสภาฯ เราทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ หรือบริการให้กับท่านสมาชิก เช่น
วันนี้ท่านเข้ามาถ่ายเอกสาร เราก็ถ่ายให้ บางครั้งท่านไปติดต่อราชการที่กอง
ส่งเสริมการเกษตรก็ใช้วัสดุสำนักงานของกองส่งเสริมการเกษตร ไปห้องกองคลังก็
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ใช้ของกองคลัง การตั้งงบประมาณของเราในวัสดุประเภทต่าง ๆ เราตั้งตามกรอบ
โครงสร้างส่วนราชการตามนี้ค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่าน ส.อบต.สวัน  เมืองแทน 
(ประธานฯ) 
นายสวัน  เมืองแทน เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอถามในหน้า 
(ส.อบต.หมู่ 9) 252 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสาย บ้านหนองแวงหมู่ที่ 9 ในรายละเอียดไม่มี

ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบข้ออ่อน เหมือนของหมู่ 10 ครับ ขอเพ่ิมรายละเอียดเข้า
ไปได้ไหมครับ โดยขอลดจำนวนลำโพงลงเหลือ 10 ตัว งบประมาณเท่าเดิมครับ 

นางอาภรณ์  สว่างศรี ค่ะในส่วนของรายละเอียดนั้นตอนสำรวจทางกองช่างได้สอบถามหมู่บ้านของท่าน 
(ปลัด อบต.) แล้ว ถ้าเพ่ิมรายละเอียดเข้าไปแบบนี้จะให้ทางผอ.กองช่างได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายบัณฑิต  พรมสุ่ย เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของการจัด 
(ผอ.กองช่าง) ซื้อเครื่องเสียงตามสายนั้นผมได้คุยกับท่านสมาชิกแล้วครับ เราลดจำนวนลำโพงลง

จาก 12 ตัวเป็น 10 ตัว แล้วพร้อมรายละเอียดไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบข้ออ่อน
จำนวน 1 ชุดครับโดยงบประมาณเท่าเดิม 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ)  
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับในเรื่องอุปกรณ์เสียงตามสายนี้หลายหมู่บ้าน ผมอยากให้ท่านได้สำรวจดู ถ้า 
(นายกอบต.) หมู่บ้านบริหารจัดการเองจะง่ายในส่วนของการใช้งบประมาณและแก้ไขได้อย่าง

ถูกต้อง ฝากเป็นการบ้านนะครับก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาว่ากัน
ในสภาฯอีกครั้ง  เช่นอยากได้สายยาวแต่ตัวส่งกำลังไม่พอ ฝากทำความเข้าใจให้
ถ่องแท้ และศึกษาดีๆ ด้วยนะครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
(ประธานฯ) 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ เรียนทานประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายระพีพรรณ 
(รองประธานฯ) สุทธิอาจ ขออนุญาตใช้สิทธิ ส.อบต.บ้านกุดพร้าวหมู่ที่ 7 อยากสอบถามเรื่องค่า

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพียงพอ
หรือไม่ครับ ที่ผ่านมาเรื่องวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เราจะมีปัญหาตลอด ผมสอบถามน้อง
ที่ออกไปซ่อมแจ้งว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่พอ ผมอยากให้ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เผื่อ
เวลาซ่อมบำรุงจะได้ไม่มีปัญหา  

นายวิมล  รักษาแสง เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องวัสดุ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ไฟฟ้าและวิทยุ เราตั้งไว้ในหน้า 245 ปี 2566 ตั้งไว้ 350,000.- บาท เยอะกว่าปี 

2565 ที่ตั้งไว้ 200,000 บาท คิดว่าเพียงพอครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่าน ส.อบต.ชูเกียรติ  พาเสน่ห์ 
(ประธานฯ)  
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นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสริมท่าน 
(ส.อบต.หมู่ 5) รองประธานสภาฯเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในตำบลครับ 

เดิมที่ผมเห็นโคมไฟมี 2 หลอด พอหลอด 1 ขาดก็ยังเหลืออีกหลอด 1 เดียวนี้เห็น
โคมมีหลอดเดียว พอช่างกลับไปไฟก็ดับไปพร้อมช่างก็มีครับ  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในตำบล ไฟฟ้าบริการของเราปัจจุบัน 
(นายก อบต.) มีหลายพันหลอด ซึ่งจำนวนการเสียก็เป็นเรื่องธรรมดา ตอนนี้เราใช้ไฟ LED 

ประหยัดไฟ เป็นไฟฟ้าบริการจริงแต่เราก็เสียค่าไฟฟ้าทุกเดือน เราไฟเขียวเรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง คิดว่าของเราค่อนข้างโชคดี เราได้งบของไฟฟ้า/แขวงการทางสว่าง
ฯมาขยายไฟฟ้า ไฟเหลืองให้ เราไม่ได้เสียค่าไฟฟ้าเอง นอกจากไฟฟ้าในตรอกซอก
ซอย เรารับผิดชอบเองครับ สำหรับจุดที่ติดตั้งจริง ๆ แล้วเดิมมี 2 หลอด เราถอด
เหลือหลอดเดียวตั้งแต่สมัยที่แล้ว ไม่ใช่เพ่ิงถอด จำนวนความสว่างก็ใกล้เคียงกัน 
ช่วงหลังๆ เราซื้อแบบโคมเดียว ความสว่างเท่ากัน แต่ความสิ้นเปลืองต่างกัน
พอสมควรระหว่าง 2 หลอดกับหลอดเดียว แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องที่ท่านรอง
ประธานสภาฯแจ้ง เป็นเรื่องการให้บริการ ผมจะย้ำเสมอเรื่องการบริหารจัดการ 
เราคิดว่าเราให้บริการอย่างเต็มที่ หลายท่านอาจจะมองว่าทำไมช้าบ้าง ท่านต้อง
เข้าใจว่าตำบลเรามี 17 หมู่บ้าน หลอดไฟไม่ต่ำกว่า 3-4พันหลอด เสียก็เสียทุกวัน 
รถกระเช้าเราวันนี้ก็ไปถอนต้นโพธิ์ตรงซุ้มประตูบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 วันก่อนก็
ไปตัดต้นไม้วัดบ้านดงสีชมภู มีงานบริการตลอด ถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้รถกระเช้า
อีกคันหนึ่งครับ ขอบคุณท่านที่แนะนำ เราก็จะพยายามให้บริการที่ดีที่สุด รวดเร็ว
ที่สุด ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าใจเด็ก ๆ บางครั้งผมก็ไม่อยากก้าวก่ายการ
ทำงานของน้อง ๆ เขา การซ่อมบำรุงการให้บริการไฟฟ้าเราก็จะทำให้ประทับใจขึ้น
กว่าเดิมครับท่าน ขอบคุณมากครับ  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับเรื่องไฟฟ้าบริการบางครั้งผมเห็นส่งไลน์ตรงนั้นเสีย ตรงนี้เสียกี่จุด ถ้าเป็นไปได้ 
(ประธานฯ) ผมอยากให้เข้ามาเขียนที่ อบต.แจ้งซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นเอกสาร

หลักฐานในการเบิกวัสดุอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ ว่าตรงนี้ใช้กี่หลอด ไม่ใช่วันนี้สั่งว่า
เสียน้องออกไปซ่อม แต่ไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณะอักษรว่าแจ้งซ่อม ถ้าหากเป็น
ลายลักษณ์อักษรน้องเขาจะได้เรียงลำดับถูกต้อง บางครั้งฝนตกก็ไปทำงานไม่ได้ ก็
เห็นใจเจ้าหน้าที่ เพราะการซ่อมไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงสูง 

 - เชิญท่าน ส.อบต.อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะลงมติ 
(ส.อบต.หมู่ 17) ในวาระท่ี 1 รับหลักการ ขอเสนอขอให้พักเพ่ือปรึกษาหารือก่อน 30 นาที ก่อนขอ

มติครับ 
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นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับเรื่องพักก่อนขอมติผมเห็นด้วยครับแต่ขอเป็นเวลา 15 นาที ถ้า 30 นาทีจะ 
(ประธานฯ) จะนานไปครับ ขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง นายทองมี ภาวงค์ ส.อบต.หมู่ 6/นายศรีสวาท  หัศกรรจ์ ส.อบต.หมู่ 3 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  ครับหลังจากพักการประชุมไป 20 นาที ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรืออภิปราย 
(ประธานฯ) เพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมในวาระรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขณะนี้ห้องประชุมมีสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมด 17 
ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   16 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน(ประธานสภาฯ) 
รับหลักการวาระที่ 1 เวลา 15.00 น 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างเข้มเข็ง โดยยึดประโยชน์ของประชาชน 
(นายก อบต.) เป็นหลัก ก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนในการพัฒนาตำบลร่วมกันในทิศทางเดียวกัน ยึดพ่ี

น้องประชาชนเป็นหลัก ผมดูที่การอภิปรายของทุกท่านแล้ว ทุกท่านมีความพึง
พอใจเป็นอยา่งสูงให้ยึดงบประมาณในการพัฒนาตำบลเราเป็นหลัก ผมเชื่อว่าพวก
เราทำงานตรงนี้ เพ่ือพัฒนาองค์กรของเรา ตำบลของเรา 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 4.3 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านปลัดครับ 
(ประธานฯ) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(ปลัด อบต.) 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้วต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 - ประธานสภาฯร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้

คณะกรรมการแปรญัตติ(ข้อ49) ซึ่งก่อนการพิจารณาวาระที่ 2 ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 107 โดยสภาฯต้องมติว่าจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน ตามระเบียบ ข้อ 103 กับข้อ 105 คือแต่งตั้ง
ได้ไมน่้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติ ใครเสนอใคร
อย่างไรก็ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน  

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับตามท่ีท่านปลัดได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ต่อไปเป็นการเสนอจำนวนคณะ 
(ประธานฯ) กรรมการแปรญัตติ ว่ากำหนดไว้กี่คน 3 – 7 ท่านครับ 
  - เชิญ ส.อบต.ทองมี  ภาวงค์ 
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นายทองมี  ภาวงค ์ ผมขอเสนอ จำนวน 7 ท่านครับ 
(ส.อบต.หมู่ 6) - ผู้รับรอง 
 1) นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์  2) นายสวัน  เมืองแทน 
นายศรีสวาท   หัศกรรจ์ ผมขอเสนอ 5 คน เพราะ 7 คนผมว่าเยอะไปครับ 
(ส.อบต.หมู่ 3) - ผู้รับรอง 
 1) นายสมศักดิ์  สัตถาผล  2) นายเหรียญชัย  ธรรมจักร 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับที่ประชุมมีผู้เสนอจำนวน 7 ท่าน และ 5 ท่าน ครับผมขอถามมติที่ประชุม 
(ประธานฯ) สมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 ท่าน ยกมือ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ  11 เสียง 
 สมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน ยกมือ 
มติทีประชุม - เห็นชอบ   3  เสียง 
 มติที่ประชุมเสียงส่วนมากเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 7 คน

ครับ ลำดับต่อไปเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่านครับ 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 - เชิญ ส.อบต. ทองมี  ภาวงค์   
นายทองมี  ภาวงค ์ ผมขอเสนอ นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 6) ผู้รับรอง 
 1) นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 2) นางฉวีวรรณ  บุญจันทร์ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอท่านใดเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเสนอคนต่อไป 
(ประธานฯ) ไม่มี 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายบัญชา   พิมเภา ผมเสนอ นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 11) ผู้รับรอง 
 1) นายทองมี  ภาวงค์  2) นายสวัน  เมืองแทน 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอท่านใดเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเสนอคนต่อไป 
(ประธานฯ) ไม่มี 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นางฉวีวรรณ  บุญจันทร์ ดิฉันเสนอ นายศรีสวาท  หัศกรรจ์ ค่ะ 
(ส.อบต.หมู่ 13) ผู้รับรอง 
 1) นางสาวอรัญญา  บุญรักษา 2) นายบันทม  เหระวัน 
นายสมศักดิ ์ เหมือนหมาย ท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอท่านใดเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเสนอคนต่อไป 
(ประธานฯ) ไม่มี 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
นายวันชัย  พจนา ผมเสนอ นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ ครับ 
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(ส.อบต.หมู่ 20) ผู้รับรอง 
 1) นายถวิล  ราชคำ  2) นายบัญชา  พิมเภา 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอท่านใดเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเสนอคนต่อไป 
(ประธานฯ) ไม่มี 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ ผมเสนอ นางสาวอรัญญา  บุญรักษา ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 5) ผู้รับรอง 
 1) นายสวัน  เมืองแทน  2) นายเหรียญชัย  ธรรมจักร 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอท่านใดเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเสนอคนต่อไป 
(ประธานฯ) ไม่มี 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 
นายองค์ลักษณ์  แผ่นคำ ผมเสนอ นายบัญชา  พิมเภา ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 17) ผู้รับรอง 
 1) นายบันทม   เหระวัน  2) นายวันชัย พจนา 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอท่านใดเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเสนอคนต่อไป 
(ประธานฯ) ไม่มี 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 
นางสาวอรัญญา  บุญรักษา ดิฉันเสนอ นายทองมี  ภาวงค์ ค่ะ 
(ส.อบต.หมู่ 8) ผู้รับรอง 
 1) นายศรีสวาท  หัศกรรจ์  2) นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับคณะกรรมการที่เสนอก็ครบจำนวน 7 ท่าน  
(ประธานฯ) - เชิญท่านรองประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมครับ 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ ผมขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 1. นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ 
 2. นายอนงค์ลักษณ์ แผ่นคำ 
 3. นายศรีสวาท  หัศกรรจ์ 
 4. นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ 
 5. นางสาวอรัญญา บุญรักษา 
 6. นายบัญชา  พิมเภา 
 7. นายทองมี  ภาวงค์ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านปลัด 
(ประธานฯ) 
นางอาภรณ์   สว่างศรี เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 คนแล้ว ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม 
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(ปลัด อบต.) สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 49 เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แล้วต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับ
แต่สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยสภามีมติรับ
การในวาระที่ 1 แล้วในวันนี้ ตามกรอบที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้กำหนดไว้ดังนี้ 

 - กำหนดระยะเวลาแปรญัตติในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.ถึงวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 รวม 3 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวาริชภูมิ ขอแจ้งคณะกรรมการทั้ง 7 ท่านประชุมในวันนี้หลังเลิกประชุม
เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการ/เลขานุการ  

นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ครับผมเห็นชอบตามที่ท่านปลัดเสนอครับ 
(ส.อบต.หมู่ 17) 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 
(ประธานฯ) 2565  ณ ที่ทำการองค์การบริหารวาริชภูมิ ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม

ระเบียบกฎหมายต่อไป  เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติก็ให้
คณะกรรมการบันทึกรายงานให้ประธานสภาฯทราบต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ 
(ประธานฯ) บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ
วาริชภูม ิ

 - เชิญท่านปลัด 
นางอาภรณ์  สว่างศรี พรุ่งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
(ปลัด อบต.) พร้อมกับรับมอบทรายอะเบทโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับกำหนดการออกพ่น

หมอกควันของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บ้านโพนไผ่ หมู่ 10 
 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ 18 
 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 บ้านห้วยบาง หมู่ 4 
 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 บ้านห้วยบาง หมู่ 14 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 บ้านภูแฉะ หมู่ 11 
 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 บ้านดงน้อย หมู่ 15 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 บ้านดงสีชมพู หมู่ 13 
 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 บ้านธาตุ หมู่ 3 
 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 บ้านธาตุพัฒนา หมู่ 20 
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 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 บ้านกุดพร้าว หมู่ 7 
 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 บ้านกุดตะกาบ หมู่ 5 
 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ 17 
 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 บ้านโพนทอง หมู่ 12 
 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 บ้านขอนขว้าง หมู่ 8 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 บ้านเหล่า หมู่ 6 
 วันที่ 1 กันยายน 2565 บ้านหนองแวง หมู่ 9 
 วันที่ 2 กันยายน 2565 บ้านหนองแวงคำ หมู่ 19 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
(นายก อบต.) ในวาระท่ี 1 รับหลักการ ตำบลวาริชภูมิถือเป็นตำบลที่ใหญ่มากถ้าเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน 

ขนาดพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 140 ตารางกิโลเมตร งบพัฒนาของเราก็ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ทุกปี ในส่วนของการผลักดันงบประมาณต่าง ๆ อย่างเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ที่ต้องของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในแต่ละปีเราขอไปหลายโครงการ 
ใช้กระดาษไปไม่น้อย ปีนี้เราได้ 3 โครงการ ผมขอไปทั้งหมด 23 โครงการ เราส่งขอ
โครงการไปทุกหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนและเกินศักยภาพของอบต.ที่จะ
ดำเนินการให้ และในปีหน้าผมจะเน้นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งเราได้
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อบจ./ส.จ./ส.ส. เราต้องให้ความสำคัญกับ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนด้วยเช่นกันเพ่ือนำมาพัฒนาตำบลเรา โดยไม่ต้องรอ
งบพัฒนาจาก อบต.อย่างเดียว ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ท่านได้ประสานทั้ง
การไฟฟ้า/แขวงการทาง เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน สามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกัน 
หน่วยงานราชการอ่ืน ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็จะเห็นและผลักดันงบประมาณการพัฒนา
มาให้เรา 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
(ประธานฯ) 
นางอติภา  จินากูล เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านในที่ประชุม  
(ผอ.กองการศึกษาฯ) จัดสรรให้บ้านละ 6,300 บาท ได้แก่ หมู่ 3,5,6,7,12,13,14,15, และหมู่ 19 ท่าน

สามารถระบุว่าจะซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทใด จำนวนเท่าไหร่ ตามงบประมาณ 
6,300 บาท และให้กรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้านท่านลงลายมือชื่อด้วย 
จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ผู้แทนเยาวชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านกีฬา/ส.อบต. ในหมู่บ้าน ในส่วนของ หมู่ 
4,8,9,10,11,17,18 และหมู่ 20 งบประมาณของท่าน 6,300 บาท และให้สอบถาม
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านท่านด้วย โดยเรามีงบประมาณให้โรงเรียน 5,000 บาท
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ในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา รบกวนให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลให้ด้วยนะค่ะ แล้ว
จัดส่งให้กองการศึกษาฯ ดำเนินการต่อไป ซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งราคากลางก็จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/สอบถาม อปท.ใกล้เคียงที่จัดซื้อก่อน
เรา/สำรวจว่า อบต.เรา ใน 2 ปีที่ผ่านมาซื้ออุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วค่อยพิจารณา
กำหนดราคากลางต่อไปค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(ประธานฯ)  
นางนัยนา  สัพโส สำหรับกองสวัสดิการสังคม ในช่วงนี้ก็มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งจะ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) จดัในเดือนสิงหาคม 2565 ตอนนี้กำลังสำรวจผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 - เรื่องเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับเงินเพ่ิม 100 บาท อายุ 

70-79 ปี ได้รับเงินเพิ่ม 150 บาท 80-89 ปี ได้รับเงินเพ่ิม 200 บาท 90 ปีขึ้นไป
ได้รับเงินเพ่ิม 250 บาท ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุ เริ่ม
จ่ายให้ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน 2565 ฝากสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์
ให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่รับทราบด้วยค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(ประธานฯ) 
นางจารุพร      พรหมวิชัย สำหรับกองส่งเสริมการเกษตร จะมีจัดอบรมกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(ผอ.กองส่งเสริมฯ) การเกษตรประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2565 โรคลัมปีสกิน ท่านใดสนใจก็เรียน

เชิญนะค่ะ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เชิญท่าน ส.อบต.อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
(ประธานฯ) 
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ผมมีเรื่องอยากสอบถามเรื่องรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ 17 ท่าน 
(ส.อบต.หมู่ 17) ตรวจรับเสร็จหรือยัง อยากให้ท่านได้ไปดูด้วยครับ ลักษณะหน้างานมันไม่น่าดู 

อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปดูด้วยกัน เพราะมีเสียงสะท้อนมายังผมในฐานะ
สมาชิก อบต.ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่าน ส.อบต.สมานมิตร  ศรีระวรรณ 
(ประธานฯ) 
นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ ผมอยากทราบเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ เห็นรื้อถอนไปซ่อมแซมนานแล้ว 
(ส.อบต.หมู่ 19)  ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง ดำเนินการถึงข้ันตอนไหน เพราะจุดของหมู่บ้านหนองแวงคำ

มันเป็นทางโค้งอันตราย อยากทราบว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 
(ประธานฯ) 
นายบัณฑิต  พรมสุ่ย ครับในเรื่องของรางระบายน้ำรูปตัวยู ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจรับงานจ้างแต่อย่าง 
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(ผอ.กองช่าง) ใดครับ ทางผมจะประสานทางผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครับ ส่วนเรื่อง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ทำการรื้อถอนออกมา ตอนนี้ยังนำไปซ่อมแซมอยู่
ครับ ทางผู้รับจ้างยังไม่ส่งมาให้ ถ้าผู้รับจ้างส่งมาให้ก็จะนำไปติดตั้งโดยเร็วที่สุด 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ)  
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ ถ้ามีปัญหาอะไรในการดำเนินการ สามารถคุยกับ 
(นายกอบต.) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ผมเชื่อว่าพวกท่านโดนกดดันจากชาวบ้านอยู่แล้ว ฝาก

เจ้าหน้าที่กรรมการทุกท่านในการกำกับดูแล ช่างผู้ควบคุมงาน ถ้ามีปัญหาแจ้ง
ประสานได้ครับ ให้ชาวบ้านเรามีผลกระทบน้อยที่สุดครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านรองปัญญา  มาดี 
(ประธานฯ)  
นายปัญญา  มาดี ครับผมขอพูดหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับช่าง ฝากทาง ผอ.กองช่างช่วยไปดูป้าย 
(รองนายก อบต.) ประจำหมู่บ้านที่จะเสร็จในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะป้ายหมู่บ้านโพนไผ่ หมู่ 10 สงสัยจะ

ใช้เครนยกถึงจะขึ้น ความเป็นจริงก็ได้สิ่งที่ดีอยู่ครับ ในส่วนของตัวป้ายข้างบนกับ
ขนาดเหล็กที่เป็นฐานขนาดเดียวกัน น้ำหนักของป้ายคือไม่บาลานซ์กับเสาตั้ง 
น้ำหนักอาจจะคานกันไม่ได้ ก็ฝาก ผอ.กองช่างด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย สมาชิกท่านใด จะเพ่ิมเติมหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับในวาระอ่ืน ๆ  
(ประธานฯ) ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอปิดประชุมครับ พร้อมนัดประชุมในครั้งต่อไป

ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการสีกากี 
 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
  

                                     (ลงชื่อ)     อาภรณ์     สว่างศรี      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นางอาภรณ์  สว่างศรี) 
                                                     เลขานุการสภาฯ 

 

                                     (ลงชื่อ)    สมศักดิ์  เหมือนหมาย    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย) 
                                                      ประธานสภาฯ 
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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี 2565 

ครั้งที่  3/ 2565 
วันที ่  15  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2565    

เวลา........09.00-16.30...........น 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 
        ผู้เข้าประชุม 
 

 
ที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์        เหมือนหมาย ประธานสภา สมศักดิ์     เหมือนหมาย  
2 นายระพีพรรณ   สุทธิอาจ รองประธานสภา ระพีพรรณ  สุทธิอาจ  
3 นางอาภรณ์       สว่างศรี เลขานุการสภา อาภรณ์     สว่างศรี  
4 นายศรีสวาท      หัศกรรจ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ศรีสวาท    หัศกรรจ์  
5 นายสมศักดิ์       สัตถาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สมศักดิ์     สัตถาผล  
6 นายชูเกียรติ      พาเสน่ห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ชูเกียรติ     พาเสน่ห์  
7 นายทองมี         ภาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ทองมี        ภาวงศ์  
8 นางสาวอรัญญา  บุญรักษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 อรัญญา     บุญรักษา  
9 นายสวัน           เมืองแทน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สวัน          เมืองแทน  
10 นายบันทม        เหระวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 บันทม       เหระวัน  
11 นายบัญชา        พิมเภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 บัญชา       พิมเภา  
12 นายเหรียญชัย   ธรรมจักร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เหรียญชัย   ธรรมจักร  
13 นางฉวีวรรณ     บุญจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ฉวีวรรณ     บุญจันทร์  
14 นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ  
15 นายถวิล          ราชคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 ถวิล          ราชคำ  
16 นายสมานมิตร   ศรีระวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19 สมานมิตร   ศรีระวรรณ  
17 นายวันชัย        พจนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 วันชัย        พจนา  

 
ผู้ไม่มาประชุม.............-...............คน                                      
หมายเหตุ  ลากิจ................1..................คน  (นายประวิทย์  สัตถาผล ส.อบต.หมู่ 14) 
ลาป่วย..............-..................คน 

 
 



-2- 
        ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

ที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
1 นายยงค์ชาย     ภูอ่าง นายก อบต.วาริชภูมิ ยงค์ชาย    ภูอ่าง  
2 นายปัญญา      มาดี รองนายก อบต.วาริชภูมิ ปัญญา     มาดี  
3 นายศรทอง      โพธิ์ชัย รองนายก อบต.วาริชภูมิ ศรทอง     โพธิ์ชัย  
4 นางรุ่งทอง       เจริญชัย เลขานุการนายก  รุ่งทอง      เจริญชัย  
5 นายวิมล         รักษาแสง หัวหน้าสำนักปลัด วิมล         รักษาแสง  
6 นายบัณฑิต      พรมสุ่ย ผู้อำนวยการกองช่าง บัณฑิต      พรมสุ่ย  
7 นางจุฑามาส    อาจทุมมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ จุฑามาส    อาจทุมมา  
8 นางอติภา       จินากูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา อติภา        จินากูล  
9 นางจารุพร      พรหมวิชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จารุพร       พรหมวิชัย  
10 นางนัยนา       สัพโส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นัยนา         สัพโส  
11 นางสาวศิริพร  วงศ์จันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ศิริพร  วงศ์จันทร์  
12 นางอุไรภรณ์    มาลาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. อุไรภรณ์      มาลาทอง  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 3 / 2565 

วันที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

************************************ 
 
เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  - กล่าวเปิดการประชุม  และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 
 (ประธานสภา อบต.)      
 
ระเบียบวาระท่ี 1                  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย  1.1 แจ้งมารดาของท่าน ส.อบต.ประวิทย์  สัตถาผล หมู่ 14 เสียชีวิต วันนี้ 
(ประธานสภา อบต.)    เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดบ้านห้วยบาง 
 1.2 เรื่องธรรมะสัญจร ที่วัดรามวิทยาลัย บ้านปลาโหล เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง 

พรุ่งนี้ เวลา 12.00 น เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รับรองเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ขอพิจารณาข้อ 4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ประธานฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ และวาระท่ี 3 การลงมติครับ 
 
วาระท่ี 2 แปรญัตติ(รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

2566 (ต่อ) 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
(ปลัด อบต.) งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยที่ประชุมได้รับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าที่



ของท่านครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ต่อไปจะให้ทางประธานกรรมการแปรญัตติได้กล่าว
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสภาฯได้รับทราบ 

 - เชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(ประธานกรรมการแปรฯ) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 ข้อ 104 และข้อ 105 สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริช
ภูมิ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คัดเลือกกระผมพร้อม
คณะให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน นั้น ได้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในระหว่างวันที่ 9 
สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ซึ่งคณะกรรมการฯ  ของเราก็ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว โดยหว้งระยะเวลาที่กำหนดให้
มีการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอเสนอ
แปรญัตติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 (ข้อ 50) คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว มีมติให้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติตามร่างเดิม ทั้งนี้ได้รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกำหนดแล้ว 

 ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่ให้ความวางไว้ใจ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ และขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในครั้ง
นี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติฯได้นำเรียนต่อที่ประชุมแล้วว่าในห้วงระยะเวลา 
(ประธานฯ) การแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นเสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปร

ญัตติฯได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยมีมติเสนอข้อบัญญัติร่างเดิม ขณะนี้สมาชิกจำนวน 16 ท่านในห้อง
ประชุม ผมขอมติที่ประชุม วาระท่ี 2 การแปรญัตติโดยยึดตามคณะกรรมการแปร
ญัตติเสนอคือยึดร่างเดิม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเดิม  15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
 งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานฯ) 
 ต่อไปขอมติในวาระที่ 3 
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วาระท่ี 3  การลงมติ(ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

 ขณะนี้สมาชิกในห้องประชุมมีจำนวน 16 ท่าน ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นควรลง
มติที่ประชุมรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือนำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  - เสียง 
 งดออกเสียง    1  เสียง(ประธานฯ) 
 เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก็เสร็จ

เรียบร้อยแล้วต่อไป 
 เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 

10/2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 - เชิญทา่นปลัด 
นางอาภรณ์  สว่างศรี เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามเอกสารบัญชี 
(ปลัด อบต.) การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10/2565 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

 โอนลด 
 1. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 
ปี บริบูรณ์ข้ึนไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในตำบล งบประมาณท่ีอนุมัติ 18,000,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,560,000.-บาท โอนลด 1,177,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,383,000.- บาท 

 รวมรายการโอนลดทั้งหมด 1 รายการ งบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 
1,177,000.- บาท 

 โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงสีชมภู หมู่ 13 เชื่อมบ้านโพนไผ่
หมู่ 10 งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน 216,500.- บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมหูช้าง คสล.จำนวน 20 ตาราง
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.วาริชภูมิที่ 01/2565 

 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหมู่ 3 งบประมาณที่ขออนุมัติ 
จำนวน 25,000.- บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 4.00 เมตร ฝาราง(ฝาตะแกรงเหล็ก)พร้อมวางบ่อพัก
น้ำ คสล.สำหรับท่อกลมคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ตามแบบ 
อบต.วาริชภูมิที่ 03/2565,05/2565 

 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รายการ โครงการวางท่อกลม
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดพร้าว หมู่ 7 (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว) 
งบประมาณท่ีขออนุมัติ จำนวน 24,000.- บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วางท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 11 
ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและรื้อถอนพ้ืน คสล.วางบนดินขนทิ้ง จำนวน 16 
ตารางเมตรพร้อมทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.วาริชภูมิเลขที่ 04/2565 

 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบพร้อมเสาเหล็ก
ติดตั้งเทปูน จำนวน 7 จุดๆละ16,500. บาท งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน 
115,500.- บาทโดยจุดติดตั้งดังนี้ 

 1. จุดทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ 13กับบ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 
1 จุด 

 2. สายโรงเรียนบ้านโพนไผ่ทั้งฝั่งซ้ายและขวา รวมจำนวน 2 จุด 
 3. สายโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว ทั้งฝั่งซ้ายและขวา จำนวน 2 จุด 
 4. สายโรงเรียนบ้านหนองแวง ทั้งฝั่งซ้ายและขวา จำนวน 2 จุดโดยคุณลักษณะ

เกณฑ์ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด ดังนี้ 
 - จำนวนหลอด LED:170 
 - อัตราการกระพริบ :40ครั้งต่อนาที 
 - ระยะการมองเห็น : มากกว่าหรือเท่ากับ 500 เมตร(ในที่มืด) 
 - แผงพลังงานแสงอาทิตย์ : 18 โวลท์ 8 W เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผนึกโพลีซิลิคอน 
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 - แบตเตอรี่ : ลิเธียม 7Ah/12V 
 - โหมดแสง : กระพริบต่อเนื่อง/ปิด 
 - เวลาในการชาร์จ : มากกว่า 8 ชั่วโมง 
 - ชั่วโมงในการใช้งาน : สามารถใช้งานได้ถึง 24 ชั่วโมง(ชั่วโมงการใช้งานขึ้นอยู่กับ

แสงแดดในวันนั้น) 
 - วัสดุ : PC+อลูมิเนียมกันน้ำ 
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเสาที่ต้องนำมาเสียบจนถึง 6.5 เซนติเมตร

(เส้นผ่าศูนย์กลางปรับได้)  
 เสาสูง 2 เมตร แสงสีเหลือง 
 5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณท่ีขออนุมัติ จำนวน 22,000.- 
บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปี 2564
ข้อ 12 ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
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โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณท่ีขออนุมัติ จำนวน 
22,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมปี 2564ข้อ 12 ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 7. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณท่ีขอ
อนุมัติ จำนวน 22,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมปี 2564ข้อ 12 ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
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4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 โอนเพิ่ม 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.,ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ 
งบประมาณท่ีอนุมัติ 500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,500.-บาท 
โอนเพ่ิม 730,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 731,500.- บาท 

 โดยมีรายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ดังนี้ 
 1) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 2) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 3) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่ชำรุด

พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 4) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 5) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 6) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
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 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 7) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
  8) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่ชำรุด

พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 9) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 10) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 11) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่

ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร 
 งบประมาณ 26,250.- บาท 
 12) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 ถนนสายภายใน

หมู่บ้านที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 26,250.- บาท 

 13) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ถนนสายภายในหมู่บ้านที่
ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 168 ลูกบาศก์เมตร 

 งบประมาณ 52,500.- บาท 
 14) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 ถนนสายภายใน

หมู่บ้านที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 84 
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 26,250.- บาท 

 15) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 ถนนสายภายในหมู่บ้าน
ที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 340 ลูกบาศก์
เมตร งบประมาณ 106,250.- บาท 

 รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวาริชภูมิ ดังนี้ 
 1) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวาริชภูมิ ที่ชำรุดเสียหาย

ให้มีสภาพที่ดีขึ้นเหมาะแก่การใช้ถนนสัญจรไปมา งบประมาณ 230,000.- บาท 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ)  
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับการโอนงบประมาณในครั้งนี้สืบเนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นปัญหา 
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(นายกอบต.) ในพ้ืนที่ของเรา ในส่วนของขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ในทุกๆ ปี
เราจะดำเนินการในลักษณะนี้ทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ ถ้าเรามีเงินส่วนไหนที่
สามารถโอนได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีของเรา ซ่ึง
รายละเอียดต่าง ๆ ที่นำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้คือความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนที่แจ้งเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกๆ หมู่บ้านจะได้รับการแก้ปัญหาคือ
เรื่องถนนลูกรังที่ชำรุด และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดในตำบลวาริช
ภูมิ เช่นจุดบ้านตาดโพนไผ่ และโครงการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ถนนบ้านดงสี
ชมพู หมู่ 13-บ้านโพนไผ่ หมู่ 10 เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และไฟจราจรไฟ
กระพริบโซลาร์เซลล์ ฝั่งตรงข้ามถนนใหญ่บ้านโพนไผ่ และโรงเรียนเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ เราจึงมีความจำเป็นตั้งโอนงบประมาณในครั้งนี้ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
(ประธานฯ) 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ ผมขอเรียนถามเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่โอนลดงบประมาณนั้น เป็นจำนวนเงินที่ 
(รองประธานฯ) เหลือจ่ายจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือยัง จำนวนเงินนี้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายถึงสิ้น

ปีงบประมาณหรือไม่ครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านปลัด 
(ประธานฯ) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี ขออนุญาตตอบข้อสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนโอนงบประมาณเราได้สอบ 
(ปลัด อบต.) ถามทาง ผอ.กองคลังเพ่ือตรวจสอบยอดงบประมาณท่ีจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

2565 แล้วว่าเพียงพอต่อการเบิกจ่ายหรือไม่ เราถึงจะโอนงบประมาณในส่วนนี้ได้ 
และให้ทาง ผอ.กองสวัสดิการสังคมได้ตรวจเช็คข้อมูลจำนวนเงินงบประมาณในการ
เบิกจ่าย เพราะเราคงเหลือการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนกันยายน 2565 หลังจาก
ตรวจเช็คยอดงบประมาณดูแล้วเพียงพอแก่การเบิกจ่าย ไม่กระทบต่อการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุในตำบลแต่อย่างใดค่ะ 

นางนัยนา  สัพโส ค่ะสำหรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทางกองสวัสดิการสังคมได้คิดคำนวณถึงเดือน 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) กันยายน 2565 แล้วงบประมาณเพียงพอกับการเบิกจ่าย สามารถโอนลด

งบประมาณในส่วนนี้ไปดำเนินการในรายการอ่ืนได้ ซึ่งไม่กระทบต่อการเบิกจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุแต่อย่างใด 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่าน ส.อบต.ทองมี  ภาวงค์ 
(ประธานฯ) 
นายทองมี   ภาวงค ์ ขอเรียนถามว่า การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช่ 
(ส.อบต.หมู่ 6) หรือไม่ครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย เป็นการโอนงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
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(ประธานฯ) เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขณะนี้ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด 16 ท่าน ผมขอมติ
ที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 10/2565 ทั้ง 8 รายการ โดยแยกเป็นโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 1 
รายการและ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 7 โครงการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   15  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานฯ) 
 - เชิญท่านนายก 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับในกรณีโอนงบประมาณนี้มันเป็นธรรมเนียมเช่นเดียวกับรัฐบาลกลาง 
(นายก อบต.) ที่จะมีเงินเหลือจ่ายของอบต. เราเช่นกันครับย่อขนาดมาจากรัฐบาลกลางประมาณ

เดือนกันยายน เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่างบประมาณส่วนไหนเหลือจ่ายแล้ว
สามารถโอนงบประมาณได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี และ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของทุกท่าน ผมจะบริหาร
งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและยุติธรรม เน้นความจำเป็นเร่งด่วนของพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก ขอบคุณทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์อีกวาระหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่าน ส.อบต.อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
(ประธานฯ)  
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ผมมี 2 ประเด็นที่จะเรียนถามครับ 
(ส.อบต.หมู่ 17) 1. เรื่องการศึกษาดูงานของ อบต.ผมเห็นหลายที่ได้ดำเนินการแล้วของ อบต.วาริช

ภูมิไม่ทราบว่าจะดำเนินการหรือไม่ครับ 
 2. เรื่องครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ผมเข้าไปห้องท่านรองนายก อบต.รู้สึกว่าร้อน

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้วยครับ และห้องปฏิบัติงานของทางสภา
อบต.วาริชภูมิ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง - เรื่องครุภัณฑ์นั้น เรามีห้วงเวลาในการดำเนินการอยู่ครับในเบื้องต้น 
(นายก อบต.) ผมขอแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนก่อน เราจะดำเนินการแก้ไขให้ในโอกาส

ต่อไป ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ ก็เช่นเดียวกันกับรั้วของที่ทำการ อบต.ทำไมผม
ถึงไม่ทำรั้วก่อน เพราะว่าถ้าเราทำรั้วก็ใช้งบประมาณเป็นล้าน ผมอยากให้นำ
งบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลของเราก่อน เราใช้เวลาส่วนน้อยใน
ห้องในสำนักงาน ส่วนมากเวลาของผู้บริหารจะอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ผมเห็นว่าความ
จำเป็นยังไม่มากเท่าไหร่ 
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 - เรื่องศึกษาดูงาน ถ้าเราไปศึกษาดูงานในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน/สถานการณ์โควิด-
19 เรามีจำเป็นขนาดนั้นหรือไม่ที่จะไปศึกษาดูงานในช่วงนี้ หรือเราจะรอสิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณหน้าจะมีการอบรมสมาชิกใหม่ อาจเป็นจังหวัด/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด เทียบกับการที่เราต้องนั่งรถไปศึกษาดูงานเช่น 
ระยอง/ชลบุรี/กาญจนบุรี ในช่วงฤดูฝน ฤดูทำนาของเรา ท่านพร้อมหรือไม่ที่จะไป
เพราะการดูงานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเที่ยว เราต้องไปดูงานจริงๆ เวลาส่วนใหญ่เราจะอยู่
บนรถ/บนห้องพัก และในปีงบประมาณ 2566 เราก็ตั้งไว้ 200,000 บาท ถ้าเราจะ
ไปก็น่าจะเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงปลายฤดูหนาวคิดว่าน่าจะเหมาะสม 
สมาชิกบางส่วนก็อยากไป อีกส่วนไม่อยากไปก็มี ผมอยากเสนอให้เป็นการไปร่วม
อบรมสมาชิกใหม่จะดีกว่าไหมน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะอีกเดือนเดียวก็สิ้น
ปีงบประมาณแล้ว ฝากสมาชิกทุกท่านด้วยครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่าน ส.อบต.อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
(ประธานฯ) 
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ผมขอเรียนถามครับถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาดูงาน งบประมาณที่ตั้งไว้จะเอาไว้ไหน 
(ส.อบต.หมู่ 17) ครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับถ้าไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณที่เราตั้งไว้ก็สามารถโอนงบประมาณในส่วน 
(นายกอบต.) นี้มาพัฒนาตำบลเราได้ ก็เช่นเดียวกับเราโอนงบประมาณจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน

วันนี้ เราจะเช็คยอดงบประมาณเหลือจ่ายไว้ แล้วโอนจัดสรรการพัฒนาไปแต่
หมู่บ้านตามความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพ้ืนที่ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านปลัด 
(ประธานฯ) 
นางอาภรณ์  สว่างศรี ขอเสริมท่านนายกนะค่ะ เกี่ยวกับปีงบประมาณจะเริ่มจาก 1 ตุลาคม - 30 
(ปลัด อบต.) กันยายนของทุกปี พอถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ก็จะเป็นปีงบประมาณ 2566 พอ

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 งบประมาณท่ีเราไม่ได้ใช้ตามข้อบัญญัติก็จะตกเป็น
เงินสะสม แต่ถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเงินสะสม เรา
สามารถโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย สมาชิกทุกท่านเข้าใจนะครับ 
(ประธานฯ) - เชิญส.อบต.ฉวีวรรณ  บุญจนัทร์ 
นางฉวีวรรณ  บุญจันทร์ ขอเรียนถามเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีนี้จะดำเนินการหรือไม่เนื่องจาก 
(ส.อบต.หมู่ 13)  มีเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านสอบถามมาค่ะ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
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(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ขอบคุณท่านสมาชิก ถือเป็นเรื่องดีครับการจัดการแข่งขันกีฬา เราคาดการณ์ว่าจะ 
(นายก อบต.) จัดในเดือนกันยายนนี้ รูปแบบการจัดเราอาจจะแบ่งโซนใหม่ เนื่องจากสมาชิกเรา

ลดลงเหลือบ้านละ 1 คน ในช่วงนี้เราก็สำรวจอุปกรณ์กีฬาเพ่ือจัดซื้ออยู่ จากท่ีผ่าน
มาปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาคือ เรื่องของนักกีฬา บางหมู่บ้านก็มีนักกีฬาบาง
หมู่บ้านก็ไม่มี ผมเลยอยากเสนอให้ส่งนักกีฬาแบบแบ่งโซนครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
(ประธานฯ) 
นางอติภา  จินากูล สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนั้นในปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้  
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 50,000 บาท ในปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 150,000 บาท แล้วขออนุญาตติดตาม

เรื่องอุปกรณ์กีฬาที่ให้แต่ละหมู่บ้านสำรวจ ยังไม่ครบ 2 หมู่คือหมู่ 14,19 เพื่อจะ
ดำเนินการจัดซื้อให้ทุกท่านนำไปให้เยาวชนไปฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันต่อไปค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านรองประธานสภาฯ 
(ประธานฯ)  
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ ผมขอเสนอให้ปรึกษาหารือ วันเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬาและการแบ่งโซน 
(รองประธานสภาฯ) ในวันนี้ เพราะการประชุมเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณเราก็เสร็จเรียบร้อย 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับผมเห็นด้วยกับทางรองประธานสภาฯเสนอ โดยเราจะพิจารณาเรื่องการแบ่ง 
(นายกอบต.) โซนนักกีฬา ประเภท กีฬา และวันเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ ผมเสนอเก่ียวกับกีฬาประเภท ฟุตบอล ที่มีปัญหาในทุกปีเรื่องการจัดส่งนักกีฬา 
(รองประธานสภาฯ) เข้าร่วมการแข่งขัน เราปรับเป็นฟุตบอล 7 คนได้หรือไม่ เพราะหมู่บ้านที่มีนักกีฬา

น้อยก็จะสามารถจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมด้วย ส่วนกีฬาประเภทอ่ืน อย่างตะกร้อ/บอล
เลย์บอล/เปตอง จะไม่มีปัญหาเรื่องนักกีฬาเท่าไหร่ ที่ผ่านมาเวลาประชุมก็บอก
สามารถส่งได้ แต่พอถึงวันแข่งขันจริงไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขอให้ทุกท่าน
เช็คดูก่อนว่าสามารถส่งนักกีฬาประเภทใดบ้าง ค่อยยืนยันอีกครั้งหนึ่ง อยากให้ทุก
ท่านเสนอความคิดเห็นร่วมกันครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ผมเสนอแบ่งเป็น 6 โซนนครับ ถ้า 9 โซนผมว่าเยอะไป จะยุ่งยากในส่วนของ 
(ประธานฯ) กรรมการแต่ละประเภทด้วย  และอยากให้เปิด open ในตำบลด้วยครับ 
 - เชิญท่านนายก 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภาฯ เพราะถ้าเราแบ่งเป็น 6 โซน จำนวนนักกีฬาเรา 
(นายก อบต.) แต่ละโซนก็จะเพียงพอ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็จะมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนก็ต้อง

รับผิดชอบร่วมกัน ผมเชื่อในศักยภาพของทุกท่าน ในส่วนของจำนวนนักกีฬา
ฟุตบอล 7 คนหรือ 11 คน/บอลเลย์บอลหญิงที่ค่อนข้างหายาก ผมอยากให้ทุกท่าน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านรองนายกอบต. 
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(ประธานฯ) 
นายปัญญา  มาดี ผมขอพูดเก่ียวกับการจัดงานกีฬา มี 2 ประเด็นคือ 
(รองนายก อบต.) 1. ประเภทกีฬามีก่ีชนิด 
 2. การจัดโซนของนักกีฬา  
 อย่างบ้านตาดโพนไผ่/โพนไผ่ โซนหมู่บ้านผม แต่ก่อนนักกีฬาเยอะ แต่ปัจจุบัน

ลูกหลานไปเรียน/ไปทำงานเยอะ นักกีฬาก็น้อย ถ้าจัดส่งนักกีฬาโซนละ 1 ทีมก็
เหมาะสมครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญหัวหน้าสำนักปลัด 
(ประธานฯ) 
นายวิมล  รักษาแสง ครับสำหรับการแข่งขันกีฬานั้น ปัญหา/อุปสรรคที่ผ่านมา เราแบ่งบ้านละ 1 ทีม มี 
(หัวหน้าสำนักปลัด) กีฬาฟุตบอล/บอลเลย์บอล/ตะกร้อ/เปตอง เกิดปัญหานักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขัน

ได้ ถึงแม้เราจะจัดงานในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผมสนับสนุนความคิดเห็นของ
ท่านประธานสภาฯ ให้แบ่งเป็นโซน 6 โซนตามประเภทกีฬา จับสลากแบ่งสาย 2 
สาย แบบแข่งพบกันหมดในสายครับ เพราะรางวัลชมเชยเราก็มีให้กับนักกีฬาแต่ละ
ประเภททุกปี ส่วนกีฬาฟุตบอลผมเสนอให้เป็น 7 คน ถ้า 11 คน จะหานักกีฬายาก
พอสมควรทั้งกรรมการในการตัดสินด้วยครับ ส่วนระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน
ทราบว่าทางกองการศึกษาจะจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า  
ผมเสนอให้เป็นเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 กันยายน 2565 นี้และกีฬาอีกประเภทที่เราจะ
เสริมเพ่ือนำมวลชนเข้าร่วม คือกีฬาพ้ืนบ้าน ผู้สูงอายุจะได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด้วยครับ 

นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัดแจ้ง ผมเห็นด้วยครับ แต่ก็ติดประเด็นกีฬาประเภทตะกร้อ 
(รองประธานสภาฯ) ถ้าเราจำกัดเฉพาะโซน มันจะเป็นการตัดโอกาสนักกีฬาเขาหรือไม่ เพราะแต่ละ

หมู่บ้านน่าจะจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ เพราะจำนวนผู้เล่นมีน้อยคน ผมมี
ความคิดว่ายกเว้นกีฬา ตะกร้อให้สามารถส่งได้บ้านละ 1 ทีม แต่ถ้าหมู่บ้านไหนที่
ไม่มีก็สามารถเสียสละไม่ส่งได้ แบบนี้ได้หรือไม่ครับ เช่นโซนบ้านผม บ้านธาตุก็มี
นักกีฬา/กุดพร้าวก็มีนักกีฬา มันจะได้ไม่เสียโอกาสของเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่าน ส.อบต.ชูเกียรติ  พาเสน่ห์ 
(ประธานฯ) 
นายชูเกียรติ  พาเสน่ห์ ครับผมเห็นว่าถ้าเราจะจัดในวันที่ 3-4 กันยายน 2565 การฝึกซ้อมของนักกีฬา 
(ส.อบต.หมู่ 5) ก็ยังไม่มาก สนามก็ยังไม่ดีเนื่องจากฝนยังตกอยู่ ผมเสนอว่าจัดประมาณกลางเดือน

กันยายน จะดีกว่าไหมครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับผมสรุปดังนี้ คือเราแบ่งออกเป็น 6 โซน 
(ประธานฯ) ประเภทกีฬา มีดังนี้ 
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 1. ฟุตบอลชาย จำนวน 11 คน โซนละ 1 ทีม 
 2. บอลเลย์บอลหญิง โซนละ 1 ทีม 
 3. ตะกร้อจัดส่งได้ทุกหมู่บ้านที่มีนักกีฬาเข้าร่วม 
 4. กีฬาพ้ืนเมือง  
 วันเวลาในการจัดการแข่งขันประมาณกลางเดือนกันยายน 2565 
นายวิมล  รักษาแสง สำหรับวันเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็ไม่อยาก 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ให้เกินกลางเดือนกันยายน เพ่ือให้สะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณครับ 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ ครับผมเห็นด้วยกับทางหัวหน้าสำนักปลัดเสนอครับ คือจัดไม่เกินกลางเดือน 
(รองประธานสภาฯ) กันยายน 2565 เพื่อให้สะดวกต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอเสนอกิจกรรมที่

จะสามารถดึงมวลชนเข้าร่วมด้วยอีกกิจกรรมคือการเต้นแอโรบิค/เต้นบาร์สโลบ เรา
ใช้เวลาไม่มาก แต่จะได้มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสุดท้ายครับ 

นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ครับเรื่องมวลชนก็สำคัญ ทุกปีที่ผ่านมามวลชนเราค่อนข้างน้อย แต่ที่สำคัญที่สุด 
(นายก อบต.) คือสมาชิกของเรา ที่จะโน้มน้าวพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมเป็นขวัญ

กำลังใจเชียร์น้องๆ เยาวชนในตำบลได้มากขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำหมู่บ้านเป็น
หลักครับ เพราะถ้าเราจัดงาน/กิจกรรม มวลชนเข้าร่วมเยอะก็แสดงว่าการทำงาน
ของเราประสบผลสำเร็จ เน้นมวลชนไว้ก่อนครับ เพราะถ้าไม่มีชุมชนก็ไม่มีเรา 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับสำหรับเรื่องเสื้อนักกีฬาที่แบ่งเป็นโซน ผมได้ประสานกับทางท่าน ส.ส.แล้ว 
(ประธานฯ) ในเบื้องต้น ถ้าได้อย่างไรจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ 
 - เชิญท่าน ส.อบต.อนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ ผมอยากทราบสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครับว่าจัดที่ไหน 
(ส.อบต.หมู่ 17) 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ครับสำหรับสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬา คือโรงเรียนวาริชวิทยา บ้านภูแฉะ 
(ประธานฯ) หมู่ 11 เหมือนเช่นทุกปีครับ เพราะเป็นศูนย์กลางสะดวกในการเดินทางของทุก

หมู่บ้านครับ 
 - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา 
นางอติภา  จินากูล ขอสรุปเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดังนี้  
(ผอ.กองการศึกษาฯ) วันที่กำหนดไว้ คือวันที่ 10-11 กันยายน 2565  
 แบ่งโซนออกเป็น 6 โซน 
 ประเภทกีฬาที่จัด 
 1. ฟุตบอล 11 คน จำนวน 6 ทีมตามโซน 
 2. บอลเลย์บอลหญิง จำนวน 6 ทีมตามโซน 
 3. เปตองผสม จำนวน 6 ทีมตามโซน 
 4. ตะกร้อชาย โซนละ 1 ทีม ถ้าประสงค์จะส่งเพ่ิมให้ส่งในนามของหมู่บ้าน 
 5. กีฬาพ้ืนบ้าน บาร์สโลบ/แอโรบิค 
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 สถานที่ในการจัดงาน โรงเรียนวาริชวิทยา บ้านภูแฉะ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(ประธานฯ) - เชิญท่าน ส.อบต.ศรีสวาท  หัศกรรจ์ 
นายศรีสวาท  หัศกรรจ์ ผมสอบถามเรื่องโครงการลงหินลูกรัง ถ้าเป็นไปได้ในปีหน้าผมไม่อยากให้ดำเนิน 
(ส.อบต.หมู่ 3) ในช่วงฤดูฝน อยากให้เป็นหน้าแล้ง จะได้สะดวกในการดำเนินการ และเรื่องเสียง

ตามสายของบ้านธาตุ หมู่ 3 เป็นเรื่องเร่งด่วนอยากให้แก้ไขครับ เพราะนานแล้ว
ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย - เชิญท่านนายก 
(ประธานฯ) 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง เรื่องหอกระจายข่าว ผมฝากด้วยครับ ผมคิดว่าไม่เท่ากับชาวบ้านบริหารจัดการเอง 
(นายก อบต.) ถ้าให้ทางอบต.จัดซื้อให้นั้นค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร ขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้

คำแนะนำส่วนเรื่องหินลูกรัง เนื่องจากในปีนี้เรามีการเลือกตั้ง และเพ่ิงรับรองผล
การเลือกตั้งเข้ามาทำงานเมื่อเดือนมกราคม 2565 ทำให้การดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ 
ล่าช้าปีต่อไปก็จะดำเนินการโดยตามห้วงเวลาที่เหมาะสมครับ 

นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย สมาชิกท่านใด จะเพ่ิมเติมหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับในวาระอ่ืน ๆ  
(ประธานฯ) ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอปิดประชุมครับ  
 
  
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
  

                                     (ลงชื่อ)     อาภรณ์     สว่างศรี      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นางอาภรณ์  สว่างศรี) 
                                                     เลขานุการสภาฯ 

 

                                     (ลงชื่อ)    สมศักดิ์  เหมือนหมาย    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย) 
                                                      ประธานสภาฯ 
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